




โดย สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันจันทรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ นาิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
นายมงคล  สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุม ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 
โดยมีพลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายบุญสง  นอยโสภณ รองประธานวุฒิสภา 
คนที่สอง ผลัดเปล่ียนทำหนาที่ประธานของท่ีประชุม 

เมื ่อครบองคประชุมแลว ประธานของที่ประชุมไดเปดประชุมและดำเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได ดังนี้ 

(๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  จำนวน  ๕  เรื่อง 

เรื่องแจงท่ีไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จำนวน ๕ เรื่อง 
 ๑. จากสถานการณเกิดเหตุแผนดินไหว เมื ่อวันศุกรที ่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ 

วุฒิสภาขอสงความหวงใยถึงพี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณเกิดเหตุแผนดินไหว 
และขอแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งกับครอบครัวผูเสียชีวิต ท้ังนี้ สมาชิกวุฒิไดรวมยืนไวอาลัย
แกผูเสียชีวิต  

 ๒. จากสถานการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้น ประธานวุฒิสภา พรอมดวยสมาชิกวุฒิสภา 
ไดนำทีมวิศวกรผูเชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง 
และเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของ เขาสำรวจอาคารรัฐสภา ฝงวุฒิสภา เรียบรอยแลว เมื่อวันเสารที่ ๒๙ 
มีนาคม ๒๕๖๘ ผลการตรวจสอบยืนยันวามีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและสามารถเปดทำการได
ตามปกติ และเมื่อวันอาทิตยที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ประธานวุฒิสภาไดนำสมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร
และบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซักซอมแผนอพยพเมื่อมีเหตุฉุกเฉินภายในหองประชุมวุฒิสภา
แหงนี้ ทั้งนี้ รองเลขาธิการวุฒิสภาไดชี้แจงขั้นตอนแนวทางการอพยพจากหองประชุมวุฒิสภา หากเกิด
สถานการณฉุกเฉิน 

 ๓. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
สงเคราะหเกษตรกร สำหรับปส้ินสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ แลว 

 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
 ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสามญัประจำปครั้งท่ีสอง) 

 วันจันทรท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ 



 

- ๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

  ๔. กระทูถามซึ่งประธานวฒุิสภาไดพิจารณาและอนญุาตใหตั้งเปนกระทูถามเปนหนงัสือ
ในที่ประชุมวุฒิสภา และไมอาจบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในกำหนดเวลา ๑๕ วัน 
นับแตวันท่ีจัดสงกระทูถามดังกลาวไปยังรัฐมนตรี ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๐ จำนวน ๔ กระทู เนื่องจาก
กระทูถามเปนหนังสือที่รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบและบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา 
จำนวนถึง ๑๗ กระทู ตามท่ีขอบังคับการประชุม ขอ ๑๕๔ วรรคหนึ่ง จึงไมสามารถบรรจุกระทูถาม
ท้ัง ๔ กระทู ดังนี้ 
    ๔.๑ กระทูถาม เรื่อง แนวทางการแกไขปญหามลพิษขามพรมแดนจากโรงไฟฟา
ถานหินหงสา ประเทศลาว (นายมังกร  ศรีเจริญกูล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม) 
    ๔.๒ กระทูถาม เรื่อง ขอทราบแนวทางการแกไขปญหาบุหรี่ไฟฟาในสถานศึกษา
สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ (นางเจียระนัย  ตั้งกีรติ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการ) 
    ๔.๓ กระทูถาม เรื่อง มาตรการการจัดใหมีนโยบายชดเชยผลประโยชนตอบแทน  
(Offset Policy) ในกระบวนการจัดซือ้ภาครฐั (นายวีรยุทธ  สรอยทอง เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
    ๔.๔ กระทูถาม เรื่อง การเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติในเรือนจำของผูตองขังชาย 
ธิติสรรค  อุทธนผล (นายสิทธิกร  ธงยศ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) 
  ๕. ดวยจะมีการออกเสียงลงคะแนนคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(กตป.) จำนวน ๕ ดาน ซึ่งเปนการลงคะแนนคัดเลือกรอบแรกนอกหองประชุมวุฒิสภา เพื่อใหเหลือ
จำนวนสองเทาของจำนวนกรรมการแตละดาน คือ ดานละ ๒ คน ในวันอังคารที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาิกา ณ หองรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ โซนกลาง อาคารรัฐสภา 
(ฝงวุฒิสภา) ทั้งนี้ เลขาธิการวุฒิสภาไดมีหนังสือแจงกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการลงคะแนน
คัดเลือก กตป. รอบแรกพรอมดวยบัญชีรายชื่อผูสมัคร ประวัติยอ วิสัยทัศนของผูสมัครและรายงานของ
คณะกรรมการเพื่อทำหนาที่จัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูสมัคร 
ขั้นตอนการลงคะแนน ซึ่งสมาชิกจะไดรับตอนที่ทานมาลงชื่อเขารวมประชุมวุฒิสภา 

   ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม       จำนวน   ๗  ครั้ง 

  - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 
    ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรท่ี ๖ มกราคม ๒๕๖๘ 
    ครั้งท่ี ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันอังคารท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๘ 
    ครั้งท่ี ๖ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันจันทรท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ 
    ครั้งท่ี ๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันจันทรท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๘ 
    ครั้งท่ี ๘ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันอังคารท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ 
    ครั้งท่ี ๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันจันทรท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘ และ 
    ครั้งท่ี ๑๐ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันอังคารท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘  

  ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา ท้ัง ๗ ครั้ง 
 



 

- ๓ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

      (๓) กระทูถาม                                  

   ๓.๑ กระทูถามเปนหนังสือ                                            จำนวน  ๑๗  กระทู    
 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอัครา  พรหมเผา) 

ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน) 
ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาว
ออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี  สอดสอง) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได 
จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 

       รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอัครา  พรหมเผา) ผูซึ ่งไดรับ
มอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางนฤมล  ภิญโญสินวัฒน) ใหตอบกระทูถาม 
ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน     

๓.๑.๑ กระทูถาม เรื่อง โครงการพัฒนากองเรือประมงนอกนานน้ำของประเทศไทย 
(นายเศรณี  อนิลบล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
(เปนเรื่องที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๗) 
  
 
 

๓.๑.๒ กระทูถาม เรื่อง มาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๘  
(พลตำรวจโท บุญจันทร  นวลสาย เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)  
(เปนเรื่องที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๗) 
 

๓.๑.๓ กระทูถาม เรื่อง ปญหาการควบคุมการระบาดของสัตวสายพันธุตางถิ่น
รุกรานอยางปลาหมอคางดำ มาตรการฟนฟูเยียวยาเกษตรกร และชาวประมง และการแสวงหาผูรับผิดชอบ 
(นายเทวฤทธิ ์ มณีฉาย เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๖๘) 



 

- ๔ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี  สอดสอง) ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม 
ติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายอิทธิ  ศิริลัทธยากร) 
ผู ซึ ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถ
มาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พันตำรวจเอก ทวี  สอดสอง) ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม 
ติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

๓.๑.๔ กระทูถาม เรื่อง มาตรการควบคุมการดำเนินคดีของ DSI ใหรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ กรณีกลุมผูเสียหายถูกหลอกลวงจากการลงทุนในแชรลูกโซซ้ือขายเหรียญคริปโต  
(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) 
(เปนเรื่องที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) วันจันทรที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๘) 

๓.๑.๕ กระทูถาม เรื่อง การจัดตั้งศูนยบริหารจัดการผลไมครบวงจร
ท่ีจังหวัดจันทบุรี 
(นายยุคล  ชนะวัฒนปญญา เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๘) 

๓.๑.๖ กระทูถาม เรื่อง การบังคับใชกลไกหรือมาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู

ในปจจุบันในการชะลอหรือยับยั้งการดำเนินคดีแกผูมีแรงจูงใจทางการเมือง เพื่อปองกัน

ความเสียหายที่ไมอาจเยียวยาไดในภายหลังหรืออาจเยียวยาไดยากภายใตสถานการณ

ความขัดแยงของสังคมไทยท่ียังไมไดขอยุติ 

(นายเทวฤทธิ์  มณีฉาย เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๘) 
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ผลการพิจารณา 

 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม (นายภูมิธรรม  เวชยชัย) 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ 
จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวซาบีดา  ไทยเศรษฐ) 
ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหตอบกระทูถามจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน  ชาญวีรกูล) 
ตดิภารกิจราชการสำคัญ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

 
ผลการพิจารณา 

 นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั ้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา ดวยในปจจุบันเกษตรกรในจังหวัดชุมพร จำนวน ๔,๗๔๙ คน ไดรับความเดือดรอน
จากปญหาไรที่ดินทำกิน โดยเกษตรกรที่ ไดรับความเดือดรอนไดมีขอเสนอใหนำที่ดินของรัฐ
ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปารับรอ - ปาสลุย ที่อยูในตำบลรับรอและตำบลหงษเจริญ อำเภอทาแซะ 
จังหวัดชุมพร มาดำเนินการจัดสรรใหกับเกษตรกรเพ่ือทำกิน โดยที่ดินดังกลาวมีบริษัท ว. เปนผูไดรับอนุญาต

๓.๑.๗ กระทูถาม เรื่อง การแกไขปญหาองคกรอาชญากรรมออนไลน

ท่ีใชประเทศไทยเปนเสนทางการคามนุษย 

(นายพรชัย  วิทยเลิศพันธุ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๗ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๘) 

๓.๑.๘ กระทูถาม เรื่อง มาตรการแกไขปญหาการสั่งปดและการให

การสนับสนุนโรงภาพยนตขนาดเล็กหรือ Micro Cinema                         

(นายพรชัย  วิทยเลิศพันธุ  เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๔ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๘) 

๓.๑.๙ กระทูถาม เรื่อง การแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร

ในจังหวัดชุมพรไรท่ีดินทำกิน                                             

(นายเศรณี  อนิลบล เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 
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ใหเขาทำประโยชน ซึ่งหนังสืออนุญาตดังกลาวไดหมดอายุตั้งแตวันที่  ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 
และวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ อีกทั้งยังมีกรณีบริษัท ว. ไดละเลยไมจายคาภาคหลวงและคาบำรุงปา 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ปละประมาณ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดิน
ที่อยูในเขตตำบลรับรอ และจำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับที่ดินที่อยูในตำบลหงษเจริญ เปนเหตุให
รัฐไดรับความเสียหาย จากกรณีดังกลาวเกษตรกรผูไรท่ีดินทำกินจึงไดรองคัดคานการขอตอใบอนุญาต
ใหเขาทำประโยชนของบริษัท ว. และขอใหนำที่ดินในเขตปาสงวนดังกลาวมาดำเนินการจัดสรรใหกับ
เกษตรกรในจังหวัดชุมพรซึ ่งเปนผู ไรที ่ดินทำกิน เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ
เกษตรกรในจังหวัดชุมพรไดมีที่ดินทำกิน รวมทั้งเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพื่อสนับสนุนใหประชาชนสามารถเขาถึงสิทธิในที่ดิน ที่อยูอาศัย 
และท่ีดินทำกินเพ่ิมขึ้น ตลอดจนเพ่ือสรางความมั่นคงใหกับประชาชนไดมีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 
รวมท้ังมีอาชีพ มีท่ีดินทำกิน และมีท่ีอยูอาศัย ขอเรียนถามวา     

 (๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะดำเนินการอยางไร ในกรณี
ของบริษัท ว. ที่ละเลยไมจายคาภาคหลวงและคาบำรุงรักษาปาสำหรับที่ดินที่อยูในเขตตำบลรับรอ 
ปละประมาณ ๖๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และที่ดินที่อยูในตำบลหงษเจริญ จำนวน ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งเปนเหตุใหรัฐไดรับความเสียหาย 

 (๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจะดำเนินการตอใบอนุญาต
ใหใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ปารับรอ - ปาสลุย ใหกับบริษัท ว. หรือไม อยางไร เนื่องจาก
มีเครือขายเกษตรกรผูไรท่ีดินทำกินในจังหวัดชุมพร ย่ืนคำรองคัดคานการขอตอใบอนุญาตดังกลาว    

           (๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายที่จะนำที่ดิน
ในเขตปาสงวนแหงชาติปารับรอ - ปาสลุย มาดำเนินการจัดสรรใหกับเกษตรกรผูไรที่ดินทำกิน
ในจังหวัดชุมพรเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหเกษตรกรซึ่งไรที่ดินทำกิน ตลอดจนเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายของรัฐบาลหรือไม อยางไร      

   นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูซึ ่งถูกตั้งกระทูถาม ตอบชี้แจงวา สำหรับประเด็นคำถามที่ (๑) เมื่อบริษัท ว. ที่ไดรับสัมปทาน
หมดอายุเวลาสัมปทานแลว ตองคืนพื้นที่ใหกรมปาไม ซึ่งการเขาไปบริหารจัดการในพื้นที่ดังกลาวนั้น
คอนขางยาก เนื่องจากมีปญหาเรื่องความขัดแยงระหวางบริษัท ว. กับประชาชน รวมทั้งปญหา
ดานบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีจำนวนไมเพียงพอ 

     สำหรับประเด็นคำถามท่ี (๒) เกี่ยวกับการดำเนินการตอใบอนุญาตใหใชประโยชน
ในเขตปาสงวนแหงชาติปารับรอ – ปาสลุย นั้น การดำเนินการที่ผานมาผูวาราชการจังหวัดชมุพรไดมีหนังสือ
แจงไปยังบริษัท ว. จำนวน ๕ ครั้ง แตไมมีการตอบรับแตอยางใด ในสวนของการยื่นขอใบอนุญาตเก็บผัก
หรือของปาในเขตปาสงวนแหงชาติ จะตองมีการจายคาธรรมเนียมใหกับกรมปาไม และขอยืนยันวา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดเพื่อรักษาไว
ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ซึ่งอำนาจในการตอใบอนุญาตใหใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ 
เปนอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งมีองคประกอบของ
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คณะกรรมการจากหลายหนวยงาน อาทิเชน ผูแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทน
กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนตน โดยกรมปาไม
จะเสนอเรื่องใหคณะกรรมการพิจารณาการใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ เปนผูพิจารณาตอไป
วาจะอนุญาตใหมีการใชประโยชนในพื้นที่ปาสงวนหรือไม ถาคณะกรรมการดังกลาวไดมีมติไมอนุญาต
ใหมีการใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ท่ีดินนั้นก็จะกลับมาเปนพ้ืนท่ีของกรมปาไม ซึ่งกรมปาไม
จะมีการดำเนินการใน ๓ กรณี เพื่อบริหารจัดการที่ดินดังกลาว กลาวคือ ๑) สำหรับพื้นที่ที่ยังมีสภาพปา
และประชาชนสามารถเขาใชประโยชนได จะดำเนินการในรูปแบบของปาชุมชน ๒) สำหรับพ้ืนท่ีปา
ท่ีมีสภาพเส่ือมโทรม จะดำเนินการฟนฟูสภาพปาเพ่ือการอนุรักษตอไป และ ๓) สำหรับพ้ืนท่ี
ที่มีการเขาถือครองประโยชนอยูแลว จะนำมาจัดสรรเปนที่ดินทำกินใหกับชุมชนในลักษณะแปลงรวม 
โดยจังหวัดชุมพรมีพ้ืนท่ีเปาหมายประมาณ ๑๐๗,๑๗๒ ไร  

 สำหรับประเด็นคำถามที่ (๓) เรื่องนโยบายที่จะนำที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติ
มาดำเนินการจัดสรรใหกับเกษตรกรผูไรที่ดินทำกิน เปนไปตามนโยบายการจัดที่ดินทำกินใหชุมชน
ของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ เพ่ือเรงแกไขปญหากรณีราษฎรหรือชุมชนที่ไดรับความเดือดรอน
จากการอยูอาศัยและทำกินในเขตปาโดยไมถูกตองตามกฎหมายโดยพ้ืนท่ีดังกลาวตองไมเปนเขตพ้ืนท่ี
ตนน้ำลำธารหรือเขตอนุรักษที่มีความออนไหว ใหมีการจัดที่ดินใหแกราษฎรกลุมนี้ตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติกำหนด 

 นายเศรณี  อนิลบล สมาชิกวุฒิสภา ไดตั ้งขอสังเกตวา กรมปาไมควรมี
การบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ใหมากยิ่งขึ้นและควรดำเนินการในเรื่องนี้ใหเสร็จสิ้น
อยางรวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรในจังหวัดชุมพรที่ไรที่ดินทำกิน
และเพ่ือประโยชนของประชาชนโดยรวมตอไป 

 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายเอกนัฏ  พรอมพันธุ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจเขาเฝาทูลละอองพระบาท 
เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทำใหไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

๓.๑.๑๐ กระทูถาม เรื่อง ปญหาการระงับการนำเขาสินคากลุมน้ำเชื่อม

และน้ำตาลพรีมิกซจากประเทศไทย 

(นายพละวัต  ตันศิริ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๘ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
ผลการพิจารณา 

 นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา ในชวงตนปและปลายปซึ่งเปนชวงฤดูหนาวจะเกิดปญหาฝุน PM 2.5 คอนขางมาก 
โดยมีสาเหตุจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรตาง ๆ สงผลใหเกิดฝุนและหมอกควันจำนวนมาก 
รวมทั้งยังมีปจจัยที่สำคัญจากการเผาขามแดนมาจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะประเทศเมียนมา 
จึงตองมีมาตรการตาง ๆ ที่จะปองกันฝุนและหมอกควันที่มาจากประเทศเพื่อนบาน เมื่อพิจารณา
จากสถานการณความรุนแรงจะพบวาอยูในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดแมฮองสอน อีกทั้งเมื่อปลายปที่ผานมาจนถึงตนปนี ้ปญหาฝุน PM 2.5 ไดทวีความรุนแรงที่สุด
ในรอบ ๕ ป โดยมีปจจัยสำคัญจากปญหาการจราจรโดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีการใช
ยวดยานพาหนะมากกวารอยละ ๖๐ รวมท้ังยังมีการเผาทำลายปา ทำนา ทำไรขาวโพดและไรออย 
ซึ่งถือเปนอีกสาเหตุหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากภาคอุตสาหกรรมที่อยูในพ้ืนที่ภาคกลาง เชน 
ในจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี ที่มีการปลอยมลพิษ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง รวมถึงยังมีกรณีของหมอกควันท่ีขามมาจากประเทศเพ่ือนบานที่ไมมีมาตรการ
ในการปองกัน ขอเรียนถามวา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีนโยบายในการปองกัน
การเผาในพ้ืนที่การเกษตร เชน การเผาออย การเผาขาวโพดเล้ียงสัตว และการเผาในพ้ืนท่ีไรนาหรือไม 
อยางไร รวมทั้งมีการดำเนินการประสานเพื่อหารือและเสริมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
ในการปองกันการเผาพื้นที่การเกษตรอันกอใหเกิดหมอกควันขามประเทศอยางไร ตลอดจนไดดำเนินการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความตระหนักและการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 
หรือไม อยางไร 

 นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ตอบชี้แจงวา ปญหาฝุน PM 2.5 เกิดขึ้นจากปจจัย ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบที่ ๑ 
เปนรูปแบบท่ีสามารถควบคุมไดจากแหลงกำเนิด สวนรูปแบบที่ ๒ เปนรูปแบบที่ไมสามารถควบคุมได
จากสภาพอากาศหรือภูมิอากาศท่ีเกิดขึ้นในแตละชวง ในประเด็นเรื่องการประสานงานไดมีการประชุมรวมกัน
ระหวางประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศเมียนมา อีกทั้งกระทรวงการตางประเทศไดดำเนินการ
จัดตั้งหนวยงานระดับประเทศ ระดับผูปฏิบัติการ และระดับรัฐมนตรี รวมถึงมีการจัดตั้งศูนยประสานงาน
ตามจุด Hot Spot ที่เกิดขึ้น นอกจากนี ้ไดดำเนินการจางอาสาสมัครพิทักษปาและอาสาสมัครปองกันไฟปา 
ประมาณ ๑๐,๐๐๐ กวาคน เพ่ือเปนแนวรวมกับเจาหนาท่ีปกครอง เจาหนาท่ีปาไม และเจาพนักงานพิทักษปา 

๓.๑.๑๑ กระทูถาม เรื่อง มาตรการรับมือปญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร

และหมอกควันขามแดนเพ่ือแกไขปญหาฝุนละออง PM 2.5  

(นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

สิ่งเหลานี้ คือ มาตรการในการบูรณาการรวมกันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กับภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยตั้งเปาหมายวาจะลดพ้ืนที่ในการเผาไหมลงรอยละ ๒๕ ในสวนของภาคการเกษตร
ไดดำเนินการและขอใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมทั้งกระทรวงการตางประเทศ
ไปดำเนินการเจรจากบัภาคเอกชนในเรื่องการนำเขาสินคาจากประเทศเพ่ือนบาน โดยหนึ่งในมาตรการนั้น
จะตองไมมีการเผาในพื้นที่เพาะปลูกออย ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมไดดำเนินมาตรการอยางเขมขน 
โดยมีคำสั่งปดโรงงานชั่วคราวในกรณีที่ไมดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด มาตรการท่ีไดดำเนินการ
เปนมาตรการระยะยาวในการแกไขปญหาฝุน PM 2.5 ที่ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน
และภาคเอกชน โดยมีเปาหมายในการลดการปลอยมลพิษและรักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนสิ่งที่ตองขับเคลื่อน
ใหเปนไปตามเปาหมายมากท่ีสุด   

 นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ สมาชิกวุฒิสภา มีขอเสนอเพิ่มเติมวา ขอฝากไปยัง
รัฐมนตรีผูตอบกระทูถาม รัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรี วาการแกไขปญหานี้จะตองมีการบูรณาการ
รวมกันระหวางหนวยงานทุกกระทรวง พรอมทั้งไดตั้งคำถามเพิ่มเติมวา ในปลายป พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ซึ่งเปนชวงของฤดูหนาว ปญหาวิกฤตของฝุน PM 2.5 จะลดนอยลงหรือไม 
 นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ตอบชี้แจงเพิ่มเติมวา มาตรการที่ไดดำเนินการในขณะนี้เปนเรื่องของงบประมาณที่จัดทำเปนงบกลาง 
ขณะนี้ไดนำเสนอตอนายกรัฐมนตรีวา ตองจัดทำเปนงบประมาณปกติเพื่อที่จะดำเนินการไดทันที
เมื่อเขาสูปงบประมาณในปนั้น ๆ ซึ่งหากเปนไปตามแผนงานท่ีวางไวเชื่อวาจะดำเนินการไดรวดเร็วกวา
ปที ่แลวถึง ๒ เดือน อีกทั ้งมีความเชื่อมั ่นวามาตรการตาง ๆ ที่ไดดำเนินการแลวในปนี้นั ้น หากยัง
ดำเนินการอยางตอเนื่องจะชวยลดปจจัยที่ทำใหเกิด ฝุน PM 2.5 ได โดยมีเปาหมายวาฝุน PM 2.5 
จะตองลดลงทุกป 
 

 
ผลการพิจารณา 

 รฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน  รัชกิจประการ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม มีภารกิจเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลาย
วันพระราชสมภพและประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๘ 
ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 

 

๓.๑.๑๒ กระทูถาม เรื่อง แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนอาชีพ

รักษาความปลอดภัย 

(นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๑๐ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
ผลการพิจารณา 

 นายสุทนต  กลาการขาย สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา ดวยปญหาไฟปาไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสิ่งแวดลอม สุขภาพของประชาชน 
และเศรษฐกิจในพื้นที่โดยในชวงฤดูแลงของทกุปมักเกิดไฟปารุนแรงในหลายจังหวัดและเกิดซ้ำในหลายพื้นที่ 
เชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันสงผลใหเกิดมลพิษทางอากาศ (PM 2.5) เพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง รวมท้ังสงผลโดยตรงตอประชาชนในวงกวาง ตลอดจนเกิดความสูญเสียและไดรับบาดเจ็บ
ของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่รักษาผืนปาและถึงแมวารัฐบาลจะมีมาตรการรับมือสถานการณไฟปา 
แตปญหาไฟปายังคงเกิดขึ้นในทุกป โดยในชวง ๑๐ ปที่ผานมา ระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ประเทศไทยประสบปญหาไฟปารวมทั้งสิ้น ๕๑,๒๖๕ ครั้ง สงผลใหพื้นที่ปาถูกเผาไหมรวม ๘๙๒,๓๐๙ ไร 
สำหรับป พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งแตวนัที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๗ มีพ้ืนที่ท่ีมีไฟปามากท่ีสุด 
ไดแก จังหวัดเชียงใหม จำนวน ๓,๑๙๐ ไร และจังหวัดลำปางจำนวน ๒,๗๕๐ ไร จากขอมูลดังกลาวสะทอนถงึ
ความจำเปนที ่จะตองมีมาตรการปองกันและควบคุมไฟปาอยางตอเนื ่องและมีประสิทธิภาพเพื ่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงขอเรียนถามวา รัฐบาลมีแนวทางในการยกระดับ
มาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมายหรือการผลักดันกฎหมายที่เกี ่ยวของกับการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปา เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปอยางรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยรวมหรือไม 
อยางไร และมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อชวยเหลือ ชดเชย หรือเยียวยาเมื่อเกิดกรณีการเสียชีวิต
และไดรับบาดเจ็บใหกับเจาหนาที่พิทักษปา อาสาสมัครดบัไฟปา และครอบครัวของเจาหนาที่ดงักลาวหรอืไม 
อยางไร รวมทั้งมีนโยบายหรือแผนการเพื่อรองรับใหการแกไขปญหาไฟปาเปนไปอยางยั่งยนืและเปนรปูธรรม
หรือไม อยางไร  

 นายเฉลิมชัย  ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ผูซึ ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีมาตรการเพื่อเปนการเตรียมการ ปองกัน และแกไข
ปญหาไฟปา ๓ มาตรการ คือ ๑) มาตรการดานสังคม โดยจะมีการบรูณาการการทำงานรวมกันกบัทุกภาคสวน 
เชน การสงเสริมใหชุมชนในพื้นที่รอบแนวเขตปากำหนดแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
รวมกัน การสรางขอตกลงรวมกันของชุมชนท่ีจะเขาไปใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปา การตั้งจุดเฝาระวังในพ้ืนที่
ที่เส่ียงจะเกิดไฟปา การจางประชาชนในพ้ืนท่ีเขามาเปนแนวรวมและอาสาสมัครดับไฟปา ตลอดจน
มีการทำบันทึกขอตกลงรวมกันระหวางอุทยานแหงชาติกับชุมชนเพื่อหาแนวทางรวมกันในการปองกัน 
แกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ซึ่งขณะนี้ไดดำเนินการไปแลวจำนวน ๗๙ แหง ครอบคลุมพื้นท่ี 
จำนวน ๘๘๙ หมูบาน ๒) มาตรการดานกฎหมาย โดยจะดำเนินการบังคับใชกฎหมายท่ีมีอยูอยางเครงครัด 

๓.๑.๑๓ กระทูถาม เรื่อง การดำเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรการปองกัน

และแกไขปญหาไฟปา 

(นายสุทนต  กลาการขาย เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๑๑ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

เชน ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณไฟปาระดับวิกฤตก็จะดำเนินการประกาศปดพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษ การจัดทำ
ขอมูลการลักลอบเผาปาและสาเหตขุองการเผาปาเพ่ือนำมาประกอบในการพิจารณาแกไขปญหาการเผาปา
ในอนาคต การประชาสัมพันธถึงบทลงโทษและอัตราโทษจากการเผาปา การตั้งชุดลาดตระเวนโดยกำหนด 
ใหมีประชาชนในพื้นที่เขามาเปนสวนหนึ่งในชุดลาดตระเวน และการจับกุมผูที่ลักลอบเผาปาอยางตอเนื่อง 
เปนตน และ ๓) มาตรการดานการยกระดับการทำงานของเจาหนาท่ี โดยการนำเอาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม ๆ เขามาชวยในการดับไฟปา เชน การนำเฮลิคอปเตอรและโดรนมาใชในการดับไฟปา
ในพื้นที่ที่เจาหนาที่ไมสามารถเดินทางเขาไปถึง การตั้งศูนยสั่งการประเมินสถานการณในพื้นที่ปา
เพื่อการอนุรักษ และการจัดใหมีสายดวน ๑๓๖๒ เพื่อรับแจงเหตุ เปนตน สวนแนวทางการชวยเหลือ 
ชดเชย หรือเยียวยาใหกับเจาหนาที่พิทักษปา อาสาสมัครดับไฟปา และครอบครัวของเจาหนาที่ 
จะแบงออกเปน ๕ ระดับ ดังนี้ ๑) กรณีบาดเจ็บ ๒) กรณีบาดเจ็บสาหัส ๓) กรณีทุพพลภาพ ๔) กรณีเสียชีวิต 
และ ๕) กรณีเจ็บปวย โดยหนวยงานและองคกรตาง ๆ เชน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
มูลนิธิผูพิทักษปาและรักษาทะเล มูลนิธิสืบนาคะเสถียร กองทุนเพื่อผูพิทักษปา และสหกรณออมทรัพย
กรมปาไม เปนตน จะดำเนินการจายเงินชดเชยหรือเยียวยาใหเจาหนาที่พิทักษปา อาสาสมัครดับไฟปา 
และครอบครัวของเจาหนาที่ตามระเบียบที่สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด นอกจากนี้ 
ยังไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมสวัสดิการใหกับเจาหนาที่ เชน การเพิ่มระบบประกันภัยและการประกันชีวิต 
การเพิ่มเงินชดเชยหรือเยียวยาแกเจาหนาที่กรณีเสียชีวิตหรือไดรับบาดเจ็บจากชางหรือสัตวปา 
การจัดหาวัสดุอุปกรณที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และการเพ่ิม
หลักประกันใหกับครอบครัวของเจาหนาที่ เปนตน 

 นายสุทนต  กลาการขาย สมาชิกวุฒิสภา ไดมีขอเสนอแนะวา ควรจะมีรางวัล
ใหแกเจาหนาที่พิทักษปาหรืออาสาสมัครดับไฟปาที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ท้ังนี้ เพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหแกเจาหนาท่ีดังกลาว  

 

 
ผลการพิจารณา 

 รองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม  เวชยชัย) ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
(นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเลื่อน
การตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 
 

๓.๑.๑๔ กระทูถาม เรื่อง การคุมครองผูลี้ภัยและผูแสวงหาท่ีพักพิง  

(นางอังคณา  นีละไพจิตร เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๑๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน  รัชกิจประการ) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) ใหตอบกระทูถาม มีภารกิจเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลาย
วันพระราชสมภพ และประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๘ 
ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 
 

 
ผลการพิจารณา 

 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ  อมรวิวัฒน) ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายพิชัย  ชุณหวชิร) ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญ ไมสามารถ
มาตอบกระทูถามได  จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไปกอน 
 

 
ผลการพิจารณา 

 นายชัยธัช  เพราะสุนทร สมาชิกวุฒิสภา ไดตั ้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา ดวยโครงการสนับสนุนระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา
ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราและเชื่อมโยง

๓.๑.๑๕ กระทูถาม เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบไรเดอรในประเทศไทย 

(นายชิบ  จิตนิยม เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 

๓.๑.๑๖ กระทูถาม เรื่อง นโยบายเพ่ิมอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ         

(นายนรเศรษฐ  ปรัชญากร เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 

๓.๑.๑๗ กระทูถาม เรื่อง ความคืบหนาโครงการสนับสนุนระบบโลจิสติกส

ภาคตะวันออก สายทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

(นายชัยธัช  เพราะสุนทร เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๔ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๑๓ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

โครงขายคมนาคมระหวางกรุงเทพมหานครตามแนวถนนสุวินทวงศ (ทล. ๓๐๔) ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทรา
ไปสูภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยโครงการมีลักษณะเปนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา 
ระยะทางประมาณ ๕๐ กิโลเมตร รูปแบบเปนทางหลวงขนาด ๖ ชองจราจร มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด
โครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (สุวินทวงศ - ฉะเชิงเทรา) บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๖๕ 
(แยกสตารไลท) ซึ่งโครงการไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำป ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๘ 
จำนวน ๓,๑๖๕.๒๐ ลานบาท ทั้งนี้ โครงการดังกลาวจะชวยแกไขปญหาการจราจรของจังหวัดฉะเชิงเทรา
และกรุงเทพมหานครฝ งตะวันออก รวมถึงยกระดับระบบโลจิสติกสของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและการเพิ่มรายไดในภาคอุตสาหกรรมและบริการของประเทศ และชวยให
รายไดประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น แตปจจุบันยังไมมีการกอสรางโครงการดังกลาวแตประการใด ขอเรียนถามวา 
รัฐบาลมีนโยบายและใหความสำคัญกับโครงการนี้ในระดับใด และจะมีการดำเนินโครงการตอหรือไม อยางไร 
อีกทั้งขอทราบความคืบหนาของโครงการวาอยูในขั้นตอนใด และคาดการณวาจะแลวเสร็จเมื่อใด 
หากยังไมสามารถดำเนินการไดมีปญหาหรืออุปสรรคประการใด รวมถึงในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
กระทรวงคมนาคมไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปเกี่ยวกับโครงการนี้ไวหรือไม อยางไร  
       นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ  
จึงรุงเรืองกิจ) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา นายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรวีาการ
กระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ  จึงรุงเรืองกิจ) ใหความสำคัญกับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณของแผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกสำหรับโครงการพัฒนาทางหลวง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท และอยูในคำของบประมาณ 
ป พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๔,๔๐๐ ลานบาท โครงการถนนวงแหวนรอบนอกเมืองฉะเชิงเทราเปนหนึ่ง
ในโครงการสำคัญที่บรรจุในแผนปฏิบัติการโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก โดยมีแผนจะกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทราเพื่อใหสามารถเลี่ยงการผานพื้นที่เมือง
โดยใชถนนวงแหวนรอบเมืองแทน ซึ่งจะชวยแกปญหาการจราจรของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา
และกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก  
 สำหรับความคืบหนาของโครงการ ขณะนี้การสำรวจและออกแบบรายละเอียด
ไดดำเนินการเสร็จแลว และมีการวางแผนการดำเนินโครงการ เปน ๓ ระยะ ดังนี้ คือ  
 ระยะที่ ๑ การกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ดานใต ระยะทาง
ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร จุดเริ่มตนโครงการเริ่มที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา - พนมสารคาม) 
ในเขตพื้นที่ตำบลเสม็ดใต จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่จุดตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ (ฉะเชิงเทรา - 
บางปะกง) ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อโครงการมีความพรอมในการออกพระราชกฤษฎีกา
เวนคืนที่ดินก็จะเสนอขอรับจดัสรรงบประมาณคาเวนคืน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณคากอสรางในป พ.ศ. ๒๕๗๑ ตอไป โดยมีคากอสราง ๑๒,๐๐๐ ลานบาท และคาเวนคืน ๓,๕๐๐ ลานบาท 
ซึ่งคาดวาจะใชเวลากอสราง ๓ ป ระหวางป พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๓ โดยจะกอสรางแลวเสร็จและเปดใหบรกิารได
ในป พ.ศ. ๒๕๗๔ 



 

- ๑๔ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 ระยะที่ ๒ การกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ดานตะวันตก ระยะทาง
ประมาณ ๑๕ กิโลเมตร จุดเริ่มตนโครงการอยูบนทางหลวงหมายเลข ๓๑๔ บริเวณตำบลคลองประเวศ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และมีจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ บริเวณตำบลคลองนครเนื่องเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคากอสราง ๗,๑๐๐ ลานบาท และคาเวนคืน ๓,๒๐๐ ลานบาท มีแผนการดำเนินงาน
เริ่มตนหลังระยะท่ี ๑ ระหวางป พ.ศ. ๒๕๗๒ - ๒๕๗๔ และเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๗๕ 
 ระยะที่ ๓ การกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทรา ดานเหนือ ระยะทาง
ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร จุดเริ่มตนโครงการบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (สุวินทวงศ) ตัดกับทางหลวง
หมายเลข ๓๖๕ หรือแยกสตารไลท และสิ้นสุดโครงการบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (ฉะเชิงเทรา - กบินทรบุรี) 
โดยมีคากอสราง ๘,๔๐๐ ลานบาท และคาเวนคืน ๓,๓๐๐ ลานบาท มีแผนการดำเนินงานเริ่มตนหลังระยะท่ี ๒ 
ระหวางป พ.ศ. ๒๕๗๓ - ๒๕๗๕ และเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๗๖ 
 ในการพัฒนาโครงการมีปญหาและอุปสรรค คือ กรมทางหลวงไดรับงบประมาณ
สำหรับคาเวนคืนประมาณ ๘,๐๐๐ ลานบาท แตมูลคาที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งอยูในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก เพิ่มสูงขึ้นทุกป การกอสรางถนนวงแหวนรอบเมืองฉะเชิงเทราจึงตองใชงบประมาณ
สูงถึง ๓๗,๕๐๐ ลานบาท โดยแบงเปนคากอสราง ๒๗,๕๐๐ ลานบาท และคาเวนคืน ๑๐,๐๐๐ ลานบาท 
ซึ่งคิดเปนรอยละ ๔๐ ของคากอสราง ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กรมทางหลวงไดเสนอขอรับ
จัดสรรงบประมาณจางที่ปรึกษาสำรวจและประมาณการคาเวนคืน เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการเสนอ
ขอออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินในสวนของถนนวงแหวนรอบเมืองดานใตและดานตะวันตก 
 นายชัยธัช  เพราะสุนทร สมาชิกวุฒิสภา มีขอสังเกตวา หากกระทรวงคมนาคม
สามารถดำเนินโครงการไดสำเร็จลุลวงตามแผนอยางครบถวนสมบูรณ จะกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน
และผูประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกลเคียงโดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานครฝงตะวันออก 
อีกทั้งจะชวยยกระดับระบบโลจิสติกสของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีประสิทธิภาพสูงย่ิงขึ้น  

 
  ๓.๒ กระทูถามดวยวาจา                                              จำนวน   ๔   กระทู 

 
ผลการพิจารณา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน  รัชกิจประการ) ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม 

มีภารกิจเขาเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ และประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การคามนุษย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๘ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงทำใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิก
ยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ 
วรรคสอง 

๓.๒.๑ กระทูถาม เรื่อง แนวทางการแกปญหาการบริหารกองทุนประกันสังคม  

(นายนรเศรษฐ  ปรัชญากร เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน) 

(เปนเรื่องที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๑๐ 

มีนาคม ๒๕๖๘) 



 

- ๑๕ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
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 ผลการพิจารณา 

   รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นางสาวซาบีดา  ไทยเศรษฐ) 
ผู ซึ ่งไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (นายอนุ ทิน  ชาญวีรกูล)ใหตอบกระทูถาม ติดภารกิจราชการสำคัญ
ที่ ไดนัดหมายไวแล ว  ไมสามารถมาตอบกระทู ถามได  จึ งทำใหกระทู ถามดั งกล าวตกไป 
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป 
ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ วรรคสอง    
 

 
 ผลการพิจารณา 

  พลตำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ สมาชิกวุฒิสภา ไดตั้งกระทูถามในที่ประชุมวุฒิสภา 
สรุปสาระสำคัญไดวา จังหวัดฉะเชิงเทรานับวามีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) จังหวัดฉะเชิงเทรามีทำเลท่ีตั้งเชิงยุทธศาสตร
อยูใกลกรุงเทพมหานคร และอยูในเสนทางเศรษฐกิจที่เชื่อมตอกบัโครงการ EEC และมีเสนทางคมนาคม
หลักเชื่อมโยงภูมิภาคทางบก ทางรางและรถไฟโดยจังหวัดฉะเชิงเทราเปนศูนยรวมสถานีรับขนสง
ของตูคอนเทนเนอร (ICD) เพื่อที่จะทำหนาที่เปลี่ยนถายระบบทางถนนไปสูระบบรางไปยังทาเรือแหลมฉบัง
และเชื่อมโยงการขนสงทางอากาศ อีกทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรายังเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและเชื่อมโยง
ระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก ตลอดจนเปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เชน มะมวงน้ำดอกไม 
ขาว เปนตน ขอเรียนถามวา  
  (๑) รัฐบาลมีแผนการดำเนินงานและกรอบเวลาในการกอสรางโครงการ
ทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทราท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือลดความเดือนรอนของประชาชนและสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะชิงเทราหรือไม อยางไร 
   (๒) รัฐบาลมีแผนการเชื่อมโยงทางหลวงเขาสู ICD แหงที่ ๒ บริเวณอำเภอบานโพธิ์ 
และการขนสงลำน้ำหรือชายฝงอยางไรรอยตอหรือไม เพื่อลดปญหาการจราจรและเปนการเพิ่มศักยภาพ
การเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก  
   (๓) รัฐบาลมีแผนในการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) เพ่ือเปนศูนยกระจายสินคา
ระหวางประเทศท้ังทางรถไฟและทางทะเลหรือไม อยางไร 

๓.๒.๒ กระทูถาม เรื่อง มาตรการกำหนดแนวทางในการรับมือแผนดินไหว

และการมีบทลงโทษกับบริษัทท่ีเกี่ยวของในการกอสรางตึก สตง. ท่ีถลม 

(นายยุคล  ชนะวัฒนปญญา เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

๓.๒.๓ กระทูถาม เรื่อง การเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ 

(Multimodal Transportation)      

(พลตำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 



 

- ๑๖ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

   นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม ผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี (นางสาวแพทองธาร  ชินวัตร) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (นายสุริยะ  
จึงรุงเรืองกิจ) ใหตอบกระทูถาม ตอบชี้แจงวา สำหรับประเด็นคำถามขอ (๑) รัฐบาลมีแผนการดำเนินงาน
ในการกอสรางโครงการทางเล่ียงเมืองฉะเชิงเทราใน ๓ ระยะ กลาวคือ ๑) ระยะท่ี ๑ เปนโครงการกอสราง
ทางเลี่ยงเมืองรอบเมืองฉะเชิงเทรา ในดานทิศใต คาดวาจะเปดใหบริการไดในป ๒๕๗๔ ๒) ระยะที่ ๒ 
เปนโครงการกอสรางทางเลี่ยงเมืองรอบเมืองฉะเชิงเทราในดานทิศตะวันตก คาดวาจะเปดใหบริการได
ในป ๒๕๗๕ และ ๓) ระยะท่ี ๓ เปนโครงการกอสราง ทางเล่ียงเมืองรอบเมืองฉะเชิงเทราในดานทิศเหนือ 
คาดวาจะเปดใหบริการไดในป ๒๕๗๖                                        
   สำหรับประเด็นคำถามขอ (๒) รัฐบาลมีแผนการเชื่อมโยงแบบไรรอยตอ 
โดยระบบโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตองมีระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
รูปแบบของการคมนาคมที่เชื ่อมโยงทั้งระบบการขนสงทางถนน ทางราง และทางน้ำเขาดวยกัน 
สำหรับกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย ดานการคมนาคมปรากฏอยูในประเด็นยุทธศาสตรชาติที่ ๒ 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันตามกรอบนโยบายเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ 
เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางดานคมนาคมในภูมิภาคอยางย่ังยืน โดยกระทรวงคมนาคม
ไดใหบริการในทุกมิตท้ัิงทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ  
  สำหรับแผนการเชื่อมโยงทางหลวงเขาสู ICD แหงที่ ๒ บริเวณอำเภอบานโพธิ์ 
และการขนสงลำน้ำหรือชายฝงอยางไรรอยตอ เพื่อลดการแออัดของพื้นที่การจราจรและเพิ่มศักยภาพ
การเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก พบวาในปจจุบันประชาชนไดเขามาคัดคานการดำเนินการ 
เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เห็นวา โครงการนี้อาจสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชน รวมทั้งอาจมี
การปลอยกากสารพิษ ซึ่งอาจสงผลใหบริเวณพื้นที่นั้นเกิดน้ำกรอย สำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้
ถามีความคืบหนาเพ่ิมเติมจะแจงใหทราบตอไป 
   สำหรับประเด็นคำถามขอ (๓) รัฐบาลไดมีแผนการพัฒนาทาเรือบก (Dry Port) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก โดยเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ 
คณะรัฐมนตรีไดรับทราบแผนการพัฒนาระบบการขนสงและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ โดยให
สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร มีหนาที่ศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาทาเรือบก
เมื่อป ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ซึ่งเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงคมนาคมไดมีการประชุมหารือ
เพ่ือกำหนดแนวทางการพัฒนาทาเรอืบกและไดคัดเลือกพ้ืนที่ท่ีมีความเหมาะสมในการพัฒนาทาเรือบก 
จำนวน ๔ แหง ไดแก ๑) ตำบลดอนทรายและตำบลหนองตีนนก อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปจจุบันมีประชาชนในพ้ืนท่ีคัดคานการดำเนินการและอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง จึงตองชะลอ
การพัฒนาทาเรือบกออกไปกอน ๒) ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันไดมีการสำรวจ
พื้นที่แลว ๓) ตำบลมวงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานไดดำเนินการศึกษาแลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๗ และ ๔) ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค ปจจุบันยังไมมีการศึกษาในรายละเอียด แตไดมีการกำหนดไวในแผนระยะยาวแลว 
 



 

- ๑๗ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

   พลตำรวจโท วันไชย  เอกพรพิชญ สมาชิกวุฒิสภา ไดมีขอสังเกตวา 
จังหวัดฉะเชิงเทรานับวามีบทบาทสำคัญกับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) อยางยิ่ง เนื่องจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปนศูนยกลางในการกระจายสินคา
ระหวางภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย โดยการเชื่อมโยงการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transportation) ดังนั้น การพัฒนาโครงขายการขนสงจึงตองมีการบูรณาการโครงขายไรรอยตอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกสภาคตะวันออก นอกจากนี้ การพัฒนาโครงขายไรรอยตอ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส อาจสงผลกระทบตอระบบการวางผังเมืองของประเทศ 
ดังนั้น ควรใหประชาชนในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีสวนรวมในการวางผังเมือง
ในพื้นที่ของตนเองดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาระบบโลจิสติกสภาคตะวันออกมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
และเกิดความสมดุลระหวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่          
 

 
 ผลการพิจารณา 

   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง) ผูซึ่งถูกตั้งกระทูถาม ติดภารกิจสำคัญท่ีไดนัดหมายไวแลว ไมสามารถ
มาตอบกระทูถามได จึงทำใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถาม
ดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือพิจารณาในคราวถัดไป ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๖ วรรคสอง 
 

              เรื่องดวน                                                                   จำนวน   ๒   เรือ่ง    
 

 
  ผลการพิจารณา 

พลตำรวจตรี รมยสิทธิ์  วีริยาสรร ผูเสนอญัตติ ไดเสนอเหตุผลของการเสนอญัตติ

เรื่องดังกลาวตอที่ประชุม สรุปไดวา สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ไดเกิดแผนดินไหวอยางรนุแรง 

โดยมีศูนยกลางการเกิดแผนดินไหวในประเทศเมียนมา ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศไทยอยางรายแรง 

ไมเพียงเกิดการสั่นไหวของพื้นแผนดินเทานั้น แตยังทำใหเกิดการสั่นไหว การเอียงหรือการทรุดตัว

๓.๒.๔ กระทูถาม เรื่อง การสื่อสารในภาวะแผนดินไหว   

(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม) 

      ๑. ญัตติดวนดวยวาจา เรื่อง ขอใหที่ประชุมพิจารณากรณีเหตุการณแผนดินไหว
ที่เกิดในประเทศเมียนมา ซึ่งสงผลกระทบตอประเทศไทย เมื่อวันศุกรที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ 
ท่ีผานมา  
(พลตำรวจตรี รมยสิทธิ์  วีริยาสรร เปนผูเสนอ) 

 



 

- ๑๘ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ของอาคาร สำนักงาน และตึกหลายแหง รวมทั้งทำใหตึกสูง ๓๐ ชั้น ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน

ซึ่งอยูในระหวางการกอสรางถลมลงมา ทำใหมีผูเสียชีวิตและผูสูญหายจำนวนมาก ซึ่งการเกิดแผนดินไหว

ครั้งนี้กอใหเกิดความตื่นตระหนกแกประชาชนและเกิดความสับสนอลหมานขึ้นในบานเมือง มีประชาชน

จำนวนมากอพยพหนีออกมานอกอาคาร รวมถึงเรงรีบนำยานพาหนะออกมาจากอาคารจนทำใหการจราจร

ติดขัดอยางหนักในกรุงเทพมหานคร กระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยกูภัยและผูเกี่ยวของ เนื่องจาก

ไมสามารถเขาไปยังสถานท่ีเกิดเหตุไดอยางทันทวงที เหตุการณเหลานี้สะทอนใหเห็นวาประเทศไทย

ไมไดมีการใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการในการรับมือกับภัยพิบัติแผนดินไหวกับประชาชน รวมทั้งสะทอน

ใหเห็นความพรอมและความลมเหลวในการบริหารเหตุการณวิกฤตของเจาหนาที่ของรัฐไดอยางชัดเจน 

ท้ังในเรื่องของการส่ือสารและการประชาสัมพันธท่ีลาชาและไมทันตอสถานการณ แมวาประเทศไทย

มีบทเรียนจากการเกิดภัยพิบัติสึนามิแลวเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ แตระบบการส่ือสารการแจงเตือนภัยท้ังหลาย

ของประเทศยังไมมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการบัญชาการเหตุการณและการบริหารเหตุการณวิกฤตของ

ผูบริหารประเทศยังไมมีประสิทธิภาพ สงผลตอความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของประชาชน ดังนั้น เห็นควร

เสนอญัตติเพื่อใหวุฒิสภาพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยเปดโอกาสใหสมาชิกวุฒิสภาไดรวมกันอภิปรายเสนอ

ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหาดังกลาวตอรัฐบาลเพื่อใหมีการปรับปรุงพัฒนาระบบการปองกัน

และการบริหารจัดการเหตุวิกฤตท่ีเกิดขึ้นทุกรูปแบบของประเทศไทยตอไป  

จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาไดอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

โดยในการอภิปรายของสมาชิกไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว  

สรุปได ดังนี้  

๑. รัฐบาลควรใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการในการรับมือภัยพิบัติแผนดินไหว

หรือภัยพิบัติรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใหหนวยงานและองคกรตาง ๆ มีการฝกซอมรับมือกับ 

ภัยพิบัติเสมือนจริงเปนประจำ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยเนนใหมีการซักซอมแนวทางปฏิบัติผานโรงเรียน

และชุมชน ตลอดจนควรเตรียมงบประมาณใหเพียงพอสำหรับใชในการเตรียมความพรอมดานตาง ๆ  

และการเยียวยาเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ  

๒. ทันทีที่เกิดเหตุแผนดินไหวหรือภัยพิบัติอื่น หนวยงานภาครัฐจะตองทำหนาที่ในการส่ือสาร

เตือนภัยใหกับประชาชนเปนหลัก โดยตองแจงใหประชาชนทราบทันทีวาเกิดอะไรขึ้น เกิดขึ้นเมื่อใด  

เวลาใด เกิดขึ้นที่ไหน เพราะเหตุใดจึงเกิด และประชาชนตองทำอยางไร ซึ่งกรณีของการเกิดแผนดินไหว  

แมไมสามารถแจงเตือนลวงหนาได แตการแจงเตือนเหตุไดอยางทันทวงทีหรือไมลาชาจนเกินไป นั้น  

ทำใหประชาชนสามารถเขาใจสถานการณที่เกิดขึ้น รวมถึงชวยปองกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ไมวา 

จะเปน after shock หรือปญหาของโครงสรางอาคารที่อาจสุมเสี่ยงเกิดการพังทลายได  ทั้งนี้ การสื่อสาร

เตือนภัยดังกลาวควรดำเนินการในลักษณะรวมศูนยและผานสื่อที่เหมาะสม ทั้งชวงกอนเกิดเหตุการณ 

ระหวางเหตกุารณ และหลังเหตกุารณ เพ่ือใหประชาชนทั้งชาวไทยและชาวตางชาตไิดรับทราบขอมูลที่ถกูตอง 

เชื่อถือได และปองกันการสับสนที่จะเกิดขึ้นจากการรับขอมูลหลายชองทาง  



 

- ๑๙ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

๓. รัฐบาลควรพัฒนาระบบการแจงเตือนภัยพิบัติภาครัฐโดยเนนความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งความคุมคากับการใชจายงบประมาณแผนดิน โดยศึกษาจากกรณี

ตัวอยางของตางประเทศ และควรเรงรัดนำระบบแจงเตือนภัยฉุกเฉินผานโทรศัพทมือถือแบบเจาะจง 

(Cell Broadcast Service) มาใช เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูลอยางถูกตอง รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี 

และสามารถรับมือภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อีกท้ังมีการรายงานผลการแจงเตือนภัยพิบัติยอนหลัง

แบบโปรงใส และควรพิจารณาจัดตั้งศูนยกลาง National Emergency Alert Center นอกจากนี้ หนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับการแจงเตือนภัยพิบัติ ทั้ง กสทช. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ควรมีการประสานกำหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละหนวยงาน

ใหชัดเจนเพ่ือใหการแจงเตือนภัยพิบัติแกประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

๔. รัฐบาลควรพัฒนาการบัญชาการเหตุการณและการบริหารเหตุการณวิกฤตของประเทศ 

ใหมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก กำหนดผูบัญชาการเหตุการณ และจัดลำดับ

ความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน เพื่อใหการใหความชวยเหลือผูประสบภัยเปนไป 

อยางรวดเร็ว และมีมาตรการปองกันการเขาไปยุงเหยิงกับพยานหลักฐานในท่ีเกิดเหตุ  

๕. โดยที่สถานการณแผนดินไหวเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ มีอาคารเพียงแหงเดียว 

พังถลมลงมา คือ ตึก ๓๐ ชั ้น ของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินซึ ่งเปนหนวยงานของรัฐที่ทำหนาท่ี

ตรวจสอบการใชจายเงินงบประมาณแผนดนิของหนวยงานอื่น ๆ ในประเทศ ดังนั้น หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตองดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุของการที่ตึกถลมดวยวาแบบกอสรางหรือการกอสราง รวมทั้งวัสดุ 

ที่นำมากอสรางตึกเปนไปตามมาตรฐานหรือไม ตลอดจนตรวจสอบบริษัทรวมคาที่ชนะการประมูล

การกอสรางตึก การจัดซื้อจัดจาง การทุจริตคอรรัปชัน หรือความผิดปกติอื่น ๆ ซึ่งหากพบวา

มีการกระทำความผิดตองลงโทษอยางจริงจัง เนื่องจากเหตุการณดังกลาวสงผลใหมีผูบาดเจ็บ

และผูเสียชีวิต รัฐตองสูญเสียงบประมาณจำนวนมาก รวมท้ังสงผลกระทบตอภาพลักษณของประเทศ  

๖. ควรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการบรรเทาสาธารณภัย เชน พัฒนาหุนยนต

สำหรับใชในการกูภัยหรือใหความชวยเหลือทางดานการแพทย รวมท้ังนำแอปพลิเคชันมาใชเพ่ือใหการบริหาร

จัดการปญหาของประชาชนท่ัวประเทศเปนไปอยางอยางรวดเรว็ ทำนองเดียวกับแพลตฟอรม Traffy Fondue 

ของกรุงเทพมหานคร  อยางไรก็ดี ยังควรตองใหความสำคัญกับกระบวนการการมีสวนรวมพฤติกรรมมนุษย 

โดยเฉพาะบทบาทของผูปฏิบัติงานในพื้นที่กอสราง เนื่องจากเปนผูที่อยูในจุดเสี่ยงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ  

หากผูปฏิบัติงานในพื้นที ่กอสรางสามารถบอกกลาวหรือตอรองกับนายทุนหรือหัวหนางานได ก็จะมี 

ความปลอดภัยและสามารถบรรเทาความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางมาก  

๗. ควรตรวจสอบประเมินความปลอดภัยของอาคารสาธารณะอยางทั่วถึง และเรงเสริม

กำลังของอาคารหรือตึกสูงทั้งในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาคตาง ๆ เพ่ือใหอยูในสภาพที่พรอมรับมือกับ

เหตุการณแผนดินไหวหรือภัยพิบัติอื่น รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน การขนสงสาธารณะ  

เพื่อรองรับการอพยพกรณีเกิดภัยพิบัติ ดำเนินการติดตั้งระบบเซ็นเซอรในอาคารสาธารณะเพิ่มเติม เชน 

โรงพยาบาล เพื่อประโยชนในการประเมินสถานการณประกอบการตัดสินใจอพยพประชาชนออกจากอาคาร



 

- ๒๐ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

เมื่อเกิดเหตุแผนดินไหว รวมทั้งจัดทำคูมือภัยพิบัติประจำชุมชนและแผนอพยพโดยคำนึงถึงผูสูงอายุ

และคนพิการ นอกจากนี้ ทุกจังหวัดของประเทศไทย ควรมีแผนที่เปน hazard map เพื่อกำหนดพื้นที่รวมพล 

พ้ืนท่ีอพยพ และพ้ืนที่พักแรมของแตละจังหวัดใหชัดเจน รวมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนทราบดวย  

๘. ควรกำหนดใหเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดภัยพิบัติแผนดินไหวเปนหลักสูตรการเรียน

พื้นฐานที่สถานศึกษาตองจัดใหมีการเรียนการสอนในเรื่องดังกลาว เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักรู

และเตรียมความพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติ รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตรควรใหความสำคัญกับ

การเรียนการสอนเรื่องการเกิดแผนดินไหวและผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยกำหนดใหเปนการเรียนการสอน

ภาคบังคับเพ่ือใหวิศวกรไดมีความรูความเขาใจเรื่องดังกลาวอยางถองแท อันจะชวยปองกันความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นได ทั้งนี้ ศูนยวิจัยแผนดินไหวแหงชาติมีนักวิจัยและนักวิชาการที่สามารถสนับสนุนความรู

เกี่ยวกับการปองกันหรือการเตรียมพรอมในการรับมือกับภัยพิบัติตาง ๆ ได  

๙. ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมอาคาร เชน ประเด็นการยกเวนให

อาคารที่ใชในราชการไมตองขออนุญาต อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยกับประชาชน รวมทั้งบังคับใช

กฎหมายและแผนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันภัยพิบัติอยางเขมงวด และบังคับใชมาตรฐานการกอสราง 

ที่ตานแผนดินไหวในทุกจังหวดั นอกจากนี้ ควรมีการกำหนดมาตรฐานของเครือ่งมอืที่ใชสำหรบัวเิคราะห

โครงสรางของอาคารหรือตึก เพื่อใหการปฏิบัติงานของวิศวกรมีมาตรฐานเดียวกันและเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ตอผูใชอาคารหรือตึกดังกลาว  

๑๐. ควรมีการถอดบทเรียนจากเหตุการณแผนดินไหวครั้งนี้ดวยวาเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติแลว 

ประชาชนควรทำอยางไร ประชาชนที ่อาศัยอยู บนตึกสูงจะสามารถกลับเขาไปอาศัยไดทันทีหรือไม  

หรือเขาไปไดเมื่อใดถึงจะปลอดภัย และสำหรับผูที่ไมสามารถกลับเขาไปได รัฐบาลหรือกรุงเทพมหานคร 

ควรจะจัดที่พักพิงฉุกเฉินใหประชาชนทันทีดวยหรือไม รวมทั้งควรมีการจัดรถสาธารณะหรือรถพิเศษ 

สำหรับรับสงประชาชนทันทีที ่รถไฟฟาไมสามารถใชงานได เพื ่อใหประชาชนสามารถเดินทางไปยัง 

จุดที่สามารถตอรถกลับบานไดสะดวกขึ้น โดยหนวยงานที่เกี่ยวของตองมีการวางแผนและกำหนดวิธีการดูแล

ชวยเหลือประชาชนอยางจริงจังเพื่อรองรับเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงควรมีการเยียวยา

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนที ่ได ร ับผลกระทบจากการเผชิญกับเหตุการณภัยพิบ ัติ  

โดยกระทรวงสาธารณสุขควรจัดใหมีสายดวนสุขภาพ เพื่อใหคำปรึกษาแกประชาชนและประชาสัมพันธ

ชองทางดังกลาวใหประชาชนทราบดวย 

  ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการจัดการภัยพิบัติของชาติใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบใหสงขอสังเกตและขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา

ดำเนินการ และมอบหมายใหคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดินนำไปพิจารณาศึกษาเพิ่มเติม  

และเม่ือพิจารณาศึกษาเสร็จแลวใหเสนอผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุมวุฒิสภาในโอกาสตอไป 
  



 

- ๒๑ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 

  ผลการพิจารณา 
 ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ซึ่งไดรับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรี พรอมดวยผูแทนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เขารวมประชุม   

 ทั้งนี้ หลังจากเลขาธิการวุฒิสภาไดอานบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอตอที่ประชุมแลว 
ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน) ชี้แจง
ประเด็นเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติตอที่ประชุม สรุปไดวา เนื่องจากมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เชน คำนิยาม องคประกอบและอำนาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการ บทบัญญัติเกี่ยวกับบทกำหนดโทษ เปนตน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ ไดแก (1) นำหลักการในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 และหลักการ
ของคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558 ขอ 6 มากำหนดไว (๒) แกไขเพ่ิมเติมบทนิยาม
คำวา “เครื่องดื่มแอลกอฮอล” “การสื่อสารการตลาด” พรอมทั้งเพิ่มเติมบทนิยามคำวา “ผูมีปญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล” และ “การจัดเลี้ยงตามประเพณี” เพื่อแกปญหาการตีความ
หรือการใชดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่ (๓) แกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของคณะกรรมการใหครอบคลุม
ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการเพ่ือลดความซ้ำซอน
และทำใหเกิดความคลองตัว (๔) แกไขเพิ่มเติมอำนาจหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (๕) แกไขเพิ่มเติมมาตรการ
ควบคุมสถานที่หามขายและหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๖) แกไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมอายุ
และอาการของผูซื ้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๗) แกไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมลักษณะหรือวิธีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล (๘) เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำหนดเวลาหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สถานที่ขาย กำหนดเวลาหามขายแอลกอฮอล (หลักการตามประกาศ ฉบับที่ 253) (๙) แกไขเพิ่มเติม
หมวดวาดวยการโฆษณาและบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณา (๑๐) แกไขเพิ่มเติมการบำบัดรักษา
ใหครอบคลุมผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๑๑) แกไขเพิ่มเติมอำนาจหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาท่ี (๑๒) ยกเลิกบทบัญญัติเรื่องการอำนวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาท่ี (๑๓) แกไขเพิ่มเติม
บทกำหนดโทษเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน รวมถึงเพ่ิมมาตรการปรับเปนพินัยแทนการลงโทษ
ทางอาญา  ท้ังนี้ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

 ตอมาประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหผูแทนของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (นายเจริญ  เจริญชัย) 
ชี้แจงตอท่ีประชุม สรุปไดวา รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลของภาคประชาชน
มีทั้งหมด 2 ราง คือ รางฉบับของนายเจริญ  เจริญชัย กับคณะ ที่รางมาจากผูประกอบการและประชาชน
ที่ทำงานเกี ่ยวของกับเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล ซึ่งมีปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุม

            ๒. รางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ซ่ึงสภาผูแทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว 
(วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา 
ซึ่งเมื่อส้ินสุดสมัยประชุมสามัญประจำปครั้งท่ีสองแลวยังเหลือเวลาพิจารณาอีก ๔๒ วัน) 
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 และรางฉบับของนายธีรภัทร  คหะวงศ กับคณะ ที่เปนราง 
ของฝายรณรงค ดูแลเกี่ยวกับสุขภาพประชาชน ความปลอดภัย และปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ที่มีผลกระทบตอสังคม  ทั้งนี้ ในการพิจารณาชั้นกรรมาธิการของสภาผูแทนราษฎร ภาคประชาชน
ไดเขารวมเปนกรรมาธิการวิสามัญดวย โดยมีการอภิปรายเพื ่อสนับสนุนการรณรงคควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และการอภิปรายเพื่อใหมีการผอนคลายมาตรการตาง ๆ โดยใชเวลาพิจารณา
เกือบ 1 ป มีการประชุมรวม 53 ครั้ง จนสามารถไดบทสรุปและนำเสนอตอวุฒิสภาในครั้งนี้ 

 จากนั้น ประธานวุฒิสภาไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
ที่ ไดรับมอบหมายใหพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติตามขอบังคับ ขอ ๑๑๙ จำนวน ๓ คณะ 
แถลงสรุปรายงานการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม ดังนี้  

  คณะกรรมาธกิารการทองเท่ียวและการกีฬา กรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะกรรมาธกิาร 
(นายพิสิษฐ  อภิวัฒนาพงศ) แถลงสรุปขอสังเกตในประเด็น ดังตอไปนี้ (๑) กระบวนการเสนอรางพระราชบัญญัติ 
ในขั้นรับหลักการของสภาผูแทนราษฎรและการพิจารณาเนื้อหาของรางพระราชบัญญัติ ควรทำใหเกิด
ความสมดุลกันของรางพระราชบัญญัติที่มีการเสนอในชั้นสภาผูแทนราษฎรทั้ง ๕ ฉบับ (๒) การยกเลิก
ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๕ (๓) แกไขเพิ่มเติมบทบญัญัติ
เพื่อใหอำนาจรัฐมนตรีประกาศกำหนดขอยกเวนบริเวณในสถานที่ราชการที่ใหขายหรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลได (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ (๓) และมาตรา ๓๑ (๓)) (๔) แกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเพื่อกำหนดเวลา
หามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสถานที่หรือบริเวณ
ที่จัดบริการเพื่อใหมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลเพื่อประโยชนในทางการคา (แกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒) 
และ (๕) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา (เพิ่มหมวด ๔/๑ มาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ 
มาตรา ๓๒/๔ และมาตรา ๓๒/๕) 

  คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
ผูดอยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม ประธานคณะกรรมาธิการ (นางวราภัสร  ไพพรรณรัตน)  
แถลงสรุปขอสังเกตในประเด็น ดังตอไปนี้ (๑) องคประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
(๒) มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๓) การบังคับใชกฎหมาย (๔) การบำบัดรักษา  
(๕) การใหความรู (๖) การรณรงคและประชาสัมพันธ (๗) การสรางเครือขายผานกลไกตาง ๆ (๘) การสราง
คานยิมเพ่ือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล และ (๙) การบูรณาการงานรวมกันของหนวยงาน 

 คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ประธานคณะกรรมาธกิาร (นายประพนธ  ตั้งศรีเกยีรติกุล) 
และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที ่สาม (นายโสภณ  มะโนมะยา) ไดร วมกันแถลงสรุปขอสังเกต 
ในประเด็น ดังตอไปนี ้ (๑) ประเด็นมาตรการควบคุมการขายใหแกบุคคลบางกลุ มตามมาตรา ๒๙  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแก การหามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
แกผูมีอายุต่ำกวา ๒๐ ป (เห็นควรกำหนดเปนมาตรการเชิงบังคับใหผูขายมีหนาที่ตองขอใหผูซื้อ
แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานยืนยันอายุทุกครั้งที่ทำการขอซื้อหรือขาย) และการที่
พนักงานรานอาหารอายุต่ำกวา ๒๐ ป แยกเปน ๒ กรณี คือ การที่พนักงานอายุต่ำกวา ๒๐ ป (ปจจัย
ในการสรางแรงจูงใจใหมีผูใชบริการรานอาหารเพื่อดื่มแอลกอฮอลมากขึ้น) และการสั่งอาหาร
และเครื่องดื่มผานพนักงานอายุต่ำกวา ๒๐ ป และพนักงานดังกลาวตองไปสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลจาก
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พนักงานคนอื่นเพื่อนำมาเสิรฟ (เขาขายเปนการจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหกับผูที่มีอายุต่ำกวา ๒๐ ป 
หรือขาย หรือซื้อ หรือใหซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือไม) (๒) ประเด็นการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
ไดแก การควบคุมฉลาก และการควบคุมการโฆษณา (๓) ประเด็นเกี่ยวกับการบำบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหรวมถึงผูมีปญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล (๔) ประเด็น
เหลายาดองและสุราพ้ืนบาน หรือสุราท่ีเกิดจากภูมิปญญาชาวบาน (๕) ประเด็นการขับเคล่ือนนโยบาย 
การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานภายใตคณะกรรมการควบคุมตามกฎหมาย (๖) ประเด็น
ปญหาผลกระทบทางสุขภาพ และผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
โดยมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด มีการใหความรูและสรางความตระหนักตั้งแตวัยเด็ก 
และกำหนดมาตรฐานในการศึกษาวิจัยปญหาสุขภาพ และ (๗) ประเด็นขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดตั้งกองทุนชดเชยบำบัด รักษา และฟนฟูสภาพผูไดรับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 เมื่อเสร็จส้ินการแถลงของคณะกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ ประธานของท่ีประชุม
ไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปราย ซึ่งสมาชิกสวนใหญแสดงความเห็นสนับสนุนรางพระราชบัญญัติ 
โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ สรุปไดวา  

 (๑) ควรใหความสำคัญกับการควบคุมและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล การใหความคุมครองแกผูไดรับผลกระทบ หลักความเสมอภาคของผูประกอบการ
รายใหญกับผูประกอบการรายยอยโดยเฉพาะดานการโฆษณา ความเทาทันสื่อโดยทำใหขอมูลเปนขอมูล
ที่เปดเผย โปรงใส และเสรี การมีสวนรวมของตัวแทนผูคารายยอยโดยใหเขาไปมีสัดสวนในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในจำนวนที่เหมาะสม และหลักความรับผิดชอบรวมที่มีความตระหนักรู
และรับผิดชอบรวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ   

 (๒) ควรพิจารณาดุลยภาพของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเด็น ดังตอไปนี้  
(ก) โครงสรางคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะถูกแทรกแซงจากภาคธุรกิจหรือไม 
(มาตรา ๑๐) เพราะไมปรากฏวามโีควตาหรือสัดสวนของกรรมการที่มาจากฝงสุราพ้ืนบานหรือสุราชุมชนเลย 
มีเพียงตัวแทนจากภาคธุรกิจใหญ 4 ตำแหนงเทานั้น ซึ่งอาจนำไปสูการกำหนดกฎหมายลูกที่เอื้อประโยชน
ตอธุรกิจ  อยางไรก็ตาม มีขอสังเกตวา คณะกรรมการควบคุมฯ ควรมีลักษณะเปนอิสระจากภาคธุรกิจ 
เนื่องจากอำนาจของคณะกรรมการ คือ การกำหนดมาตรการควบคุมไมใชการสงเสริมหรือสนับสนุน
ภาคธุรกิจ จึงไมควรใหผูผลิตหรือผูขายเขามาเปนกรรมการเพราะจะทำใหเกิดผลประโยชนทับซอน  
ฉะนั้น จึงควรสรางการมีสวนรวมผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นดวย (ข) มาตรการคานอำนาจของ
กรรมการที่มาจากภาคเอกชนหรือประชาสังคมเพียงพอหรือไม (มาตรา ๑๑ (๖) และมาตรา ๑๕/๑) 
เห็นวา ควรเพิ่มสัดสวนกรรมการที่เปนผูแทนจากสุราชุมชนเพื่อการถวงดุลที่เหมาะสม (ค) กลไกการบังคับ
ใชกฎหมายรัดกุมเพียงพอหรือไม (ง) การปรับปรุงบทบัญญัติการโฆษณาใหมีประสิทธิภาพมีความยุติธรรม
ตอกลุมสุราพื้นบานหรือไม เพียงใด (มาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ มาตรา ๓๒/๔ 
และมาตรา ๓๒/๕) (จ) กลไกการบำบัดฟนฟูผูเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลมีเพียงพอหรือไม (มาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๔๐) ควรพิจารณาโมเดลตางชาติอยางกลุ มชวยเหลือบำบัดผู เสพติดแอลกอฮอล
ประกอบดวย (ฉ) บทกำหนดโทษเหมาะสมกับฐานความผิด และการเพิ่มอำนาจใหกับเจาหนาที่
เหมาะสมหรือไม (มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๓/๑) โดยควรพิจารณาอยางเขมงวด



 

- ๒๔ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

เพื่อไมใหเกิดการคอรรัปชัน และ (ช) มีกระบวนการตรวจสอบและคานอำนาจที่เหมาะสมหรือไม 
โดยควรมีกลไกการตรวจสอบท่ีรัดกุมเพ่ือไมใหเกิดการเรียกรับสินบน   

 (๓) การมุ งเปาเรื ่องเสรีภาพของผู ผลิตและผู ดื ่มตองคำนึงถึงสิทธิของผู ไมดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลดวย โดยพิจารณาผลกระทบดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ อีกทั้งการเพ่ิม
ชองทางการคาเพื่อทำใหเขาถึงไดงายก็ควรพิจารณาเรื่องจำนวนนักดื่มหนาใหมโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตามไปดวย เพราะเมื่อเทียบภาษีที่เก็บไดกับมูลคาความสูญเสียที่เกิดจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอาจไดไมคุมเสีย   

 (๔) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยเฉพาะคณะกรรมการจังหวัด  
ควรเพ่ิมกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของชุมชน และเพ่ิมสัดสวนกรรมการจากภาคประชาสังคมใหมากขึ้น  
(มาตรา ๑๐) และควรกำหนดมาตรการใหชัดเจนในเรื่องจำนวนเครื่องขายอัตโนมัติ สถานที่ติดตั้ง 
การควบคุมเรื่องเวลา และมาตรการลงโทษ (มาตรา ๓๐)   

 (๕) ประเด็นขอสังเกตที่ควรปรับปรุงแกไข ๓ เรื่อง คือ (ก) รางพระราชบัญญัตฉิบับนี้ 
ใหน้ำหนักกับมิติดานสาธารณสุขมากเกินไป (มาตรา 10) โดยพบวาคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลระดับชาตมิีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปน 
รองประธาน ผูแทนองคกรเอกชนระบุเลือกเฉพาะองคกรที่รณรงคเรื ่องลดการบริโภค ผูทรงคุณวุฒิ 
เปนผูเชี่ยวชาญดานการแพทยและการบำบัด ทั้ง ๆ ท่ีเรื่องนี้มีมิติที่หลากหลายทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะเรื่องการกระจายความมั่งคั่ง การกระตุนเศรษฐกิจ การหารายไดเขาประเทศ และซอฟตพาวเวอร 
(Soft Power) (ข) การกำหนดบทลงโทษไวในอัตราสูง (มาตรา ๓๗) ควรมีการพิจารณาใหเหมาะสม  
และ (ค) การใหอำนาจเจาหนาท่ี (มาตรา ๓๑) ควรพิจารณาอยางรอบคอบ   

 (๖) ขอสังเกตในประเด็นอื่น ๆ ดังนี้  
  - ควรมีกลไกในการตรวจสอบและประเมินผลการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 

และสม่ำเสมอ เพื่อใหทราบถึงปญหา อุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น และนำมาปรับปรุงกฎหมาย
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพตอไป  

  - ควรสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนโดยเฉพาะภาคประชาสังคม องคกร
พัฒนาเอกชน และชุมชน เพ่ือเฝาระวัง ใหความรู และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา  

  - ควรพิจารณาถึงผลกระทบของมาตรการการควบคุมตอผูประกอบการรายยอย 
อยางรอบดานและกำหนดมาตรการชวยเหลือหรือเยียวยาเพ่ือลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

  - ควรมีการจัดตั้งกองทุนสงเสริมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยไดรับ
การสนับสนุนจากภาษีสรรพสามิต เพื่อใชในการสนับสนุนและรณรงคใหความรู บำบัดรักษา 
และดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  - ควรทำใหเกิดความสมดุลท้ังดานสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  
  - ควรจำกัดเวลาจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในชวงระหวางเวลา ๑๔.๐๐ – 

๑๗.๐๐ น. เพ่ือไมใหเปนการเปดชองใหเกิดนักดื่มหนาใหมมากเกินไป  
  - ควรมีกองทุนฟนฟูใหกับผูเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล  



 

- ๒๕ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

  - ควรสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  
เพ่ือสรางคานิยมในการดูแลสุขภาพและปรับพฤติกรรมของผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

  - ควรระมัดระวังในการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  
  - ควรดำเนินการใหมีการตรวจสอบแหลงที่มาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล

เพ่ือตรวจสอบยอนกลับเมื่อเกิดเหตุการณไมพึงประสงค  
  - ควรกำหนดบทลงโทษอยางเขมงวดและบังคับใชอยางจริงจัง  
  - ควรมีความสอดคลองกบักฎหมายเอ็นเตอรเทนเมนตคอมเพล็กซ (Entertainment 

Complex) 
 ทั้งนี้ เมื่อสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเสร็จแลว ประธานไดอนุญาตใหรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขตอบชี้แจง สรุปไดวา ขอหวงใยของวุฒิสภาในประเด็นตาง ๆ เชน การบังคับใชจริง 
การติดตาม การเอื้อประโยชนใหกลุมนายทุนขนาดใหญ สุราพื้นบาน จำนวนสัดสวนของคณะกรรมการ 
รวมถึงขอสนับสนุนการมีกรรมการที่มาจากทองถิ่นและสภาเด็กและเยาวชน ตลอดจนขอหวงใย
ในประเด็นอื่น ๆ ลวนแตเปนประโยชน ซึ่งเชื่อวาขอสังเกตและขอคิดเห็นเหลานี้จะถูกนำไปหารือ
ในชั้นกรรมาธิการตอไป 

ที่ประชุมวุฒิสภาไดลงมติรับรางพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ไวพิจารณา ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๓๙ เสียง ไมเห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
และไมลงคะแนนเสียง ไมมี แลวมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
จำนวน ๒๗ คน กำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทำการตามขอบังคับ 

 

ท่ีประชุมมีมติใหยกระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน 
 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                    จำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 
  เนื ่องจากรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... มีกำหนดเวลา 
การพิจารณา ๓๐ วัน นับแตวันที่รางพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันอังคารที่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอขยายเวลาการพิจารณาเพื ่อใหการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวมีความละเอียดรอบคอบมากย่ิงขึ้น 
  ที่ประชุมมีมติใหขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. .... ออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
 

   ๗.๑ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๒๖ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 

ผลการพิจารณา 
 ที่ประชุมไดมีมติตั้ งบุคคลเปนกรรมาธิการรวมกันฝายวุฒิสภา เพื่อพิจารณา

รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. .... ซึง่เปนรางพระราชบัญญัติ
ที่สภาผูแทนราษฎรลงมติไมเห็นชอบดวยกับการแกไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้ 

๑. นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม ๒. นายธนกร  ถาวรชินโชติ 
๓. นายธวัช  สุระบาล ๔. นายประภาส  ปนตบแตง 
๕. นายพิสิษฐ  อภิวัฒนาพงศ ๖. นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย   
๗. นายฤชุ  แกวลาย ๘. นายวิรัตน  ธรรมบํารุง 
๙. นาวาตรี วุฒิพงศ  พงศสุวรรณ       ๑๐. นายศุภโชค  ศาลากิจ   
๑๑. นางสาวอัจฉรพรรณ  หอมรส 
 

หลังจากนัน้ ที่ประชุมมมีตใิหยกระเบยีบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม ๖.๑ ขึ้นมาพิจารณากอน 
 

        (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม                                         จำนวน  ๑  เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
 นายสัมพันธ  ชัยวิเศษจินดา  ผูเสนอญัตติ ไดเสนอเหตุผลของการเสนอญัตติ
เรื่องดังกลาวตอที่ประชุม สรุปไดวา พลังงานไฟฟาเปนสิ่งสำคัญกับการดำเนินชีวิตมผีลกระทบตอทุกคน 
เปนตนทุนสำคัญตอการพัฒนาประเทศในทุกดานทุกภาคสวนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 
เปนเครื่องบงชี้ในเรื่องของการสงเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยปจจุบันยังมีขอสงสัย
และขอถกเถียงอยางกวางขวางถึงความเปนธรรมของราคาคาไฟฟาที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งการแกไขปญหา
เรื่องราคาคาไฟฟาแพงเปนเพียงชั่วขณะปรับแกลดราคาลงสวนหนึ่งแตก็ยังสงผลกระทบไปอีกสวนหนึ่ง 
เชน การชะลอการชำระหนี้ของการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.) การพยุงราคาเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิต เปนตน  
ในที่สุดก็ตองขึ้นราคาคาไฟฟาตามกลไกราคาสะทอนตนทุนของสูตรการคำนวณคาไฟฟาและกลไก
ราคาคาไฟฟาที ่มีปจจัยสำคัญผลักภาระตอประชาชนไปอยูในคา Ft  หรือคาไฟฟาผันแปรอัตโนมัติ  
ซึ่งการบริหารกิจการไฟฟาของประเทศไทยจากอดีตถึงปจจุบันเปนเชนนี้จะเปนการยากที่จะทำใหราคา

   ๗.๒ ตั้งกรรมาธิการรวมกันเพื่อพิจารณารางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

    ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาแนวทางการแกปญหาคาไฟแพง
เพ่ือลดภาระประชาชนอยางยั่งยืน 
(นายสัมพันธ  ชัยวิเศษจินดา เปนผูเสนอ) 
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สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

คาไฟฟามีราคาที่จะถูกลงได อีกทั้งทำใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาคอุตสาหกรรม 
ตองเสียโอกาสทั้งดานของการแขงขันเพื่อการสงออกหรือการเชิญชวนเพื่อการลงทุน เพราะพลังงานไฟฟานั้น
คือตนทุนในการดำเนินการ และยังหางไกลตอการยกระดับความเปนอยูและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดีขึ้นได ปญหาของราคาไฟฟาที่แพงขึ้นเปนสาเหตุสำคัญกระทบตอประชาชนทุกคน 
และยังไมสอดคลองตอระดับรายไดและคาใชจายโดยเฉลี่ยของประชาชน หากราคาคาไฟแพง
ยอมเปนการซ้ำเติมความทุกขยากตอประชาชน อีกทั้งหากไมไดรับการแกไขโครงสรางการบริหาร
กิจการไฟฟาของประเทศจะเปนอุปสรรคทำใหขาดโอกาสในการแขงขันการลงทุนในทุกมิติ
ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเปนเรงดวนที่จะตองเรงรัดหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารกิจการไฟฟาจากรูปแบบระบบกิจการไฟฟาผูกขาดไปสู
การเปดตลาดเสรีไฟฟาดังเชนนานาประเทศที่ไดดำเนินการสำเร็จตามบริบทของสภาพเศรษฐกิจสังคม
การเมืองสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วอันจะทำใหประเทศไทยไมเสียโอกาสในระดับเวทีโลก 
รวมถึงชวยยกระดับพัฒนาความเปนอยูของประชาชนคนไทยใหคนไทยมีสวนความเปนเจาของพลงังาน
ในราคาที่เปนธรรม สรางอนาคตไทยที่ยั่งยืน ทำใหพลังงานไมใชเรื่องของรัฐเพียงอยางเดียวอีกตอไป  
จึงเห็นสมควรที่วุฒิสภาจะไดมีการอภิปรายระดมความเห็นเพ่ือเสนอแนะแนวทางการแกปญหาคาไฟแพง
เพ่ือลดภาระประชาชนอยางย่ังยืนสงใหรัฐบาลพิจารณาดำเนินการตอไป 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
โดยในการอภิปรายของสมาชิกไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการแกปญหา
คาไฟแพงเพื่อลดภาระประชาชนอยางยั่งยืน อันจะเปนประโยชนตอการดำเนินงานของรัฐบาล
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้ 
      ๑. ควรเปลี่ยนโครงสรางการจัดหาไฟฟาในรูปแบบปจจุบันที่ยังเปนระบบผูกขาด
ผูซื ้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer Model) ซึ่งหนวยงานภาครัฐเปนผูซื ้อรายเดียว คือ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการจัดหาพลังงานไฟฟาทั้งในสวนของโรงไฟฟาของรัฐ
และเปนผูซื้อจากภาคเอกชนที่ใหเปนผูผลิตไฟฟาและลงทุนกอสรางโรงไฟฟาในรูปแบบผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer) หรือที่เรียกกันวาโรงไฟฟา IPP โดยมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาว
ซึ่งเปนลักษณะสัญญา PPA (Power Purchase Agreement) สัญญานี้จะมีระยะอายุ ๒๐ - ๒๕ ป 
ตามสัญญา PPA รัฐจะตองจายคาพลังงาน มีการคำนวณจากตนทุนสวนเพิ่มของโรงไฟฟา 
และคาความพรอมจาย (Availability Payment ) ท่ีเรียกวาคา AP ท่ีถูกกำหนดในสัญญา
เปนการค้ำประกันวา แมโรงไฟฟาจะไมไดมีการผลิตไฟฟาเพื่อสงขายใหรัฐ รัฐก็ตองจายเงิน
ใหกับโรงไฟฟาเอกชนนั้น ๆ และแมวาเอกชนจะเปนผูลงทุนในการกอสรางไฟฟาแตรัฐยังตองรับ
ความเสี่ยงจากสัญญาระยะยาว ๒๐ - ๒๕ ป ขาดความยืดหยุนในการที่จะปรับปรุงขยายการผลิตไฟฟา
เพื่อประชาชนในราคาที่เปนธรรมและทำใหไมเกิดแรงจูงใจในการลดตนทุนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา
เอกชน (IPP) ไมตองคำนึงถึงการแขงขันราคา ความตองการขายและความตองการซื้อของผูใชไฟฟา 
ราคาคาไฟฟาของประเทศไทยในปจจุบันจึงมีอัตราคาไฟฟาที่สูงขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่มีสวนทำใหราคา
คาไฟฟาแพงยิ่งขึ้นคือ คา AP ที่รัฐตองจายใหกับโรงไฟฟาเอกชนตามสัญญาระยะยาวที่ผูกพัน
จนกวาจะครบสัญญา ซึ่งก็จะถูกรวมอยูในราคาคาไฟฟาท่ีจำหนายใหกับประชาชนท้ังประเทศ 
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       ๒. ควรเปดตลาดเสรีไฟฟาหรือที่เรียกวาระบบ p2p (Peer-to-Peer) ซึ่งมีหลายรูปแบบ 
เปดใหมีการแขงขันดานการผลิตไฟฟาอยางเต็มรูปแบบโดยไมมีผูผูกขาดการซื้อไฟฟา (Single buyer) 
และไมมีสัญญาซื้อขายผูกขาดระยะยาว อันมีผลใหความเสี่ยงความผันผวนของตลาดเปนของผูผลิตไฟฟา
โดยการแขงขันเกิดขึ้นในระดับขายสงไฟฟาและคิดคาบริการผานโครงขายไฟฟาของรัฐ ขณะที่
บริษัทจำหนายไฟฟาทำหนาที่ขายปลีกใหกับผูใชไฟฟา รูปแบบนี้มีกลไกตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟา
ซึ่งผูผลิตไฟฟาจะเสนอขายตามชวงเวลาที่กำหนดและราคาที่เกิดจากกลไกนี้เรียกวาราคาขายสง
ภายใตการกำกับกิจการของรัฐ (Regulator) เพ่ือดูแลดานประสิทธิภาพและการดำเนินการอยางโปรงใส 
       ๓. ควรมีโครงสรางกิจการไฟฟาแบบ Full Customer Choice Model หรือ Retail 
Competition ที ่เปดเสรีใหเกิดการแขงขันในทุกระดับของอุตสาหกรรมไฟฟาตั ้งแตการผลิตไฟฟา 
ไปจนถึงผูบริโภคโดยผูใชไฟฟาสามารถเลือกซื ้อไฟฟาจากผูใหบริการที ่ตองการไดผานระบบสัญญา 
สองฝาย และระบบนี้มีการเปดเสรีโครงขายไฟฟาทั้งในสวนของระบบสงและระบบจำหนายไฟฟา
ทำใหผูผลิตและผูคาปลีกสามารถเขาถึงโครงขายไฟฟาไดโดยอิสระโดยอยูภายใตองคกรกำกับดูแล
ที่เปนอิสระทำหนาที่ดูแลใหตลาดเสรีไฟฟามีการแขงขันที่เปนธรรม และปองกันการผูกขาดลดการแทรกแซง
ในระบบตลาดซึ่งถือไดวาระบบนี้เปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดทางเศรษฐศาสตร 
       ๔. ควรปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๘๐  
(PDP 2024) โดยเพ่ิมพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และพลังงานนิวเคลียร   
       ๕. ประเทศไทยกำหนดแนวทางสูเปาหมาย Net Zero Emissions เพื่อใหสอดคลองกับ
ทิศทางของประชาคมโลกในอนาคต ลดการปลอยกาซเรือนกระจก รัฐบาลจึงควรสงเสริมไฟฟาสีเขียว 
และตองนำมาใชใหไดมากกวา ๕๐% โดยเพิ่มศักยภาพพลังงานหมุนเวียน เชน พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล 
พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานลม  
       ๖. ดำเนินการปรับปรุงโรงไฟฟาใหมีความยืดหยุน ลดเวลาการเริ่ม-หยุดเดินเครื่อง 
และปรับกำลังการผลิตไฟฟาไดอยางรวดเรว็เพ่ือรองรับความผันผวนจากการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
       ๗. สงเสริมระบบไฟฟาใหมีความอัจฉริยะและยืดหยุน โดยติดตั้งระบบสื่อสารเพื่อวัดคา
และส่ังการระบบไฟฟาไดทันที และติดตั้ง STATCOM เพ่ือชวยเสริมเสถียรภาพระบบไฟฟา 
       ๘. ติดตั้งโรงไฟฟาพลังน้ำแบบสูบกลับ และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่เชื่อมกับ
โครงขายไฟฟา เพื่อรักษาเสถียรภาพและความยืดหยุนของโครงขายไฟฟาชวยสนับสนุนการผสานพลังงาน
หมุนเวียนเขาสูระบบไฟฟาไดมากขึ้น  
       ๙. รัฐบาลควรเรงรัดโครงการผลิตไฟฟาพลังงานนิวเคลียรขนาดเล็ก (Small Modular 
Reactor (SMR) ใหเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีมีความปลอดภัยไมใชไฟฟา ไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ราคาเชื้อเพลิงคงที่ไมผันผวน และสามารถใชรวมกับพลังงานหมุนเวียนได โดยภาครัฐจะตองทำความเขาใจ
เพ่ือสรางความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน 
      ๑๐. รัฐควรเปนผูดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ไมควรใหเอกชนเขามาแสวงหากำไร 
     ๑๑. ควรสงเสริมใหประชาชนใชโซลารรฟูท็อปเสรี ใหประชาชนผลิตไฟฟาใชเองภายในบาน
เพ่ือชวยลดคาไฟฟาได 
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     ๑๒. ควรพัฒนาระบบอินเวอรเตอรโซลารเซลล และสงเสริมใหประชาชนเขาถึงอุปกรณ
แปลงพลังงานไฟฟาท่ีไดจากแผงโซลารเซลลไดโดยงาย 
     ๑๓. การขออนุญาตติดตั้งโซลารเซลลที่มีการเชื่อมตอกับการไฟฟาตองขออนุญาต
ทุกกรณีและตองกระทำโดยชางที่ไดรับใบอนุญาต และการไฟฟาตองเปนผูรับผิดชอบในการเปล่ียนมิเตอร 
  ๑๔. ควรสงเสริมใหเอกชนผลิตสินคาประเภทกระเบื้องมุงหลังคาหรือหลังคาเมทัลชีท 
ที่เปนโซลารเซลล ใหประชาชนสามารถนำไปใชเปล่ียนหลังคาเพ่ือผลิตไฟฟาไดอยางสะดวก   
  ๑๕. การไฟฟาควรคำนึงถึงความจำเปนของประชาชนกอนดำเนินการตัดไฟฟา เชน 
กรณีประชาชนมีความจำเปนใชไฟฟาสำหรับการดูแลผูปวย   

  ทั้งนี ้ เพื ่อใหปญหาคาไฟแพงไดรับการแกไขชวยลดภาระประชาชนไดอยางยั ่งยืน  
ที ่ประชุมวุฒิสภาจึงมีมติเห็นชอบใหสงขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป และมอบหมายใหคณะกรรมาธิการพลังงานรับไปพิจารณาศึกษาเพ่ิมเติม 
และเม่ือพิจารณาเสร็จแลวใหเสนอผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุมวุฒิสภาในโอกาสตอไป 

 
 

 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว               จำนวน  ๔  เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 
ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 

คนพิการ ผูดอยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม (นางวราภัสร  ไพพรรณรัตน) รองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนท่ีหนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรีและผูมีความหลากหลายทางเพศ 
(นางอจลา ณ ระนอง) รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นางเจียระนัย  ตั้งกีรติ) รองประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ คนที่สาม (นางวาสนา  ยศสอน) รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
(นางมยุรี  โพธิแสน) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีส่ี (นางสาวอัจฉรพรรณ  หอมรส) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่หา (นางสาวจารุณี  ฤกษปราณี) รวมกันเสนอรายงานตอที่ประชุม สรุปไดวา 
ปจจุบันหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เปาหมายที่ ๕ : การบรรลุความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
โดยมีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 
เปนหนวยงานหลักในการดำเนินงาน และมีระบบทางสังคมสำหรับสตรีเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาว 
ซึ่งประกอบดวยกฎหมายและระเบียบ การจัดการทรัพยากร รวมถึงสถาบันและบทบาททางสังคม 

            ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอแนะระบบทางสังคมสำหรับสตรี 
เพื ่อบรรลุเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
เปาหมายที่ ๕ : การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
(Achieve gender equality and empower all women and girls) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส 
และความหลากหลายทางสังคมพิจารณาเสร็จแลว 



 

- ๓๐ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

สงผลใหองคกร Sustainable Development Solutions Network (SDSN) ไดจัดอันดับการขับเคลื ่อน
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) ของประเทศไทยอยูอันดับท่ี ๔๕ และเปนอันดับ ๑ ในภูมิภาคอาเซียน 
และอันดับท่ี ๓ ของภูมิภาคเอเชีย รองลงมาจากญี่ปุนและเกาหลีใต อยางไรก็ตาม เปาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ ๕ ยังคงมีสถานะทาทายใน ๒ ประเด็น ไดแก ๑) จำนวนสตรีในรัฐสภา 
และ ๒) สัดสวนของผูหญิงกับผูชายในการไดรบัการศกึษา และยังพบปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ  

 คณะกรรมาธิการจึงไดมีขอเสนอแนะ รวม ๔ ดาน ดังนี้ (๑) ดานกฎหมาย และการบังคับใช 
ควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี ่ยวของใหสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูไปกับการฝกอบรม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน (๒) ดานสิทธิ และสวัสดิการ ควรปรับปรุงสิทธิและสวัสดิการสำหรบัสตรีใหเหมาะสม
ทั้งสิทธิดานการศึกษา สิทธิดานการจางงาน สิทธิการมีสวนรวมของสตรีทุกระดับ และสิทธิดานเศรษฐกิจ
และสวัสดิการแรงงานสตรี และพัฒนาสวัสดิการดานสาธารณสุข และสุขอนามัยที่จำเปน (๓) ดานการ
สรางความตระหนักรู ควรจัดโครงการรณรงคสรางการรับรูเกี่ยวกับ SDGs ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร
ตั้งแตระดับปฐมวัย ประชาสัมพันธระบบและชองทางใหความชวยเหลือโดยใชปญญาประดิษฐ หรือ AI 
นำหลักความเสมอภาคทางเพศมาใช สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี โดยกำหนดสัดสวนชัดเจน 
อบรมใหความรูและปรับเจตคติ และปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และ (๔) ดานมาตรการ
กลไกและการบริหารจัดการ จัดทำฐานขอมูลจำแนกเพศ พัฒนาระบบดิจิทัลโดยใช AI เปนเครื่องมือ 
พัฒนาแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต และบูรณาการการเชื่อมโยงระบบระหวางหนวยงาน ขยายจุดใหบริการ
ครอบคลุมทั่วถึง พัฒนาระบบบริการใหความชวยเหลือผูเสียหาย พัฒนากลไกการประสานงาน
ผานองคกรตาง ๆ สงเสริมการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ใหแกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนแผนบูรณาการสวัสดิการสังคม เพื่อให
การขับเคลื ่อนนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที ่จะนำไปสู การบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
เปาหมายท่ี ๕ : การสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพ่ิมบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเสมอภาค และเทาเทียมกันไดอยางย่ังยืน 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติใหสงรายงานพรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ดำเนินการตอไป 

 

 
ผลการพิจารณา 

 ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายกัมพล สุภาแพง) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการดานตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย (นายปฏิมา จีระแพทย) รองประธาน
คณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง (นางสาวนิชาภา สุวรรณนาค) และอนุกรรมาธิการ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 
เสนอรายงานตอท่ีประชุมสรุปไดวา ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีรากฐานจากภาคเกษตรกรรม

            ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื ่อง แนวทางการยกระดับระบบประกันภัย
เกษตรกรรมเพ่ือความยั่งยืนของเกษตรกรไทย 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแลว 



 

- ๓๑ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

ซึ่งมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม เกษตรกรไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
โรคระบาด และความผันผวนของราคาสินคาเกษตร สงผลตอรายไดของเกษตรกร การประกันภัย
เกษตรกรรมจึงกลายเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการความเส่ียง ปจจุบันประเทศไทย
มีระบบประกันภัยเกษตรกรรม ๓ ประเภทหลัก ไดแก การประกันภัยพืชผล การประกันภัยปศุสัตว 
และการประกันภัยประมง แตยังคงเผชิญปญหา เชน การขาดความรูของเกษตรกร คาเบี้ยประกันภัยที่สูง 
ขอจำกัดในการประเมินความเสียหาย และการขาดแคลนขอมูลและเทคโนโลยี ซึ่งแนวทางในการพัฒนา 
ไดแก การออกกฎหมายประกันภัยเกษตรกรรมที่ชัดเจน การจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลระบบ
ประกันภัย การใชเทคโนโลยี เชน ดาวเทียมเพื่อตรวจสอบความเสียหายใหรวดเร็วและแมนยำ 
การลดภาระการอุดหนุนของรัฐ และเพิ่มแรงจูงใจใหเกษตรกรเขารวมประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ
ประกันภัยท่ีเหมาะสมกับประเภทความเส่ียงของแตละภาคเกษตรในอนาคต ควรมีการศึกษาการจัดตั้ง
บริษัทประกันภัยแหงชาติ และวางแผนพัฒนากฎหมายประกันภัยเกษตรกรรมใหเหมาะสมกับ
ความตองการของเกษตรกร  ซึ่งจะชวยเสริมสรางความมั่นคงของภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศอยางย่ังยืน          

 ที ่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมทั ้งข อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติใหสงรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 
 ผลการพิจารณา 

  ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายกัมพล  สุภาแพง)  

รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการดานตลาดทุน

และธุรกิจประกันภัย คนที่หนึ่ง (นายปยพัฒน  สุภาวรรณ) และอนุกรรมาธิการ (นายวิศิษฏ  องคพิพัฒนกุล)  

ไดรวมกันเสนอรายงานตอที่ประชุม สรุปไดวา ตลาดทุนเปนกลไกสำคัญในการสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ โดยทำหนาที่เปนศูนยกลางในการระดมทุนจากนักลงทุนและเปนแหลงจัดสรร

เงินทุนใหแกภาครัฐสำหรับโครงการพัฒนาท่ีสำคัญ แตตลาดทุนไทยเผชิญกับความทาทายหลายประการ

ที่สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุน ไดแก (๑) การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทางการเงิน 

(FinTech) ซึ่งนำไปสูนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหมและเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการลงทุน (๒) การเพ่ิมขึ้น

ของสินทรัพยดิจิทัล เชน Cryptocurrency และ Token ซึ่งกอใหเกิดความซับชอนในการกำกับดูแล

และความผันผวนของตลาดทุน (๓) การแขงขันจากตลาดทุนตางประเทศ และ (๔) พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม

ในตลาดทุน เชน การทุจริต การบิดเบือนขอมูลทางการเงิน และการขาดความโปรงใส ซึ่งการพิจารณาศึกษา

ในเรื่องนี้มุงเนนการเสริมสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุนผานการพิจารณารางกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

           ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสริมสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทย
ผานการเสนอรางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลังพิจารณาเสร็จแลว 



 

- ๓๒ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

และตลาดหลักทรัพย รวมถึงแนวทางในการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยใชกรณีศึกษา บริษัท สตารค คอรเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) ที่มีปญหา

การตกแตงบัญชีและการดำเนินงานท่ีขาดความโปรงใสซึง่สงผลกระทบในวงกวางโดยเฉพาะความเชื่อมัน่

ของนักลงทุนท้ังในประเทศและตางประเทศ  

  ดังนั้น เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุนผานการปรับปรุงกลไกการกำกับดูแล

ใหมีความทันสมัย โปรงใส และเปนธรรม ตลอดจนสรางความสมดุลระหวางการคุมครองนักลงทุน

และการสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล จึงมีความจำเปนตองจัดทำ 

รางพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฉบับใหม เพื่อแกไขปญหาสำคัญ ไดแก (๑) การปรับปรุง

บทบัญญัติดานการปองกันการทุจริตใหครอบคลุมถึงการปองกันการกระทำที่ไมเปนธรรมในตลาดทุน 

(๒) การกำหนดมาตรฐานใหมสำหรับการกำกับดูแลสินทรัพยดิจิทัล เชน Cryptocurrency และ Token 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดความเส่ียงในการลงทุน และ (๓) การเสริมสรางกลไกการเปดเผยขอมูล

ที่เชื่อถือได ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานของตลาดทุนใหสอดคลองกับหลักสากล นอกจากนี้ 

การเสริมสรางความเชื่อมั่นในตลาดทุนไทยผานรางกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

สามารถกำหนดแนวทางการยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ได ๕ ประการ ไดแก (๑) ความโปรงใสและความเปนธรรม ซึ่งจะชวยลดความเส่ียงจากพฤติกรรม

ที่ไมเหมาะสมในตลาดทุน (๒) การปกปองผูลงทุน โดยเนนการพัฒนาระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อลดความเสี่ยงจากการฉอโกงและสงเสริมความเปนธรรมในการทำธุรกรรมทางการเงิน (๓) ความเชื่อมั่น

ของนักลงทุน ซึ่งความเชื่อมั่นเกิดจากการที่ผูลงทุนสามารถมั่นใจไดวาตลาดหลักทรัพยมีความโปรงใส

และปลอดภัย (๔) สภาพคลองและความนาสนใจของตลาดทุนท่ีสามารถซื้อขายหลักทรัพยไดอยางรวดเรว็

และมีตนทุนต่ำ และ (๕) ความยั่งยืนของตลาดทุน ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นของนักลงทุน 

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงชวยใหบริษัทจดทะเบียนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีคุณภาพ 

  ทั้งนี้ เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของตลาดทุนไทยใหสามารถ

เทียบเคียงกับตลาดทุนโลกไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ตลอดจนกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีขอเสนอแนะใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด และหนวยงานที่เกี่ยวของ พิจารณาดำเนิน

มาตรการ ดังตอไปนี้  

  (๑) ปรับปรุงกฎระเบียบใหทันสมัย เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (๒) เสริมสรางกลไกกำกับดูแลและมาตรการลงโทษที่เขมงวด

เพื่อปองกันการฉอโกงและสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุน (๓) ยกระดับมาตรฐานการเปดเผยขอมูล

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

การชำระราคาและสงมอบหลักทรัพยเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มสภาพคลองของตลาดทุน (๕) สงเสริม

การศึกษาและพัฒนาความรูดานตลาดทุนเพื่อเพิ่มความเขาใจของผูลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการเงิน



 

- ๓๓ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ (๖) เสริมสรางความรวมมือระหวางหนวยงานกำกับดูแลเพื่อใหการบังคับใชกฎหมาย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน (๗) เรงรัดกระบวนการพิจารณาคดีที่เกี่ยวของกับตลาดทุน 

โดยพิจารณาจัดตั้งแผนกคดีพิเศษดานตลาดทุน และ (๘) จัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักลงทุนรายยอย 

โดยนำคาปรับจากการกระทำผิดในตลาดหลักทรัพยมาจัดสรรเปนเงินชดเชย ในสวนของบริษัทจดทะเบียน 

ควรเรงดำเนินการเสริมสรางกลไกการกำกับดูแลภายในองคกร เพิ่มความโปรงใสในการเปดเผยขอมูล 

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารความเสี่ยง และสงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่น

ในหลักจริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริตเพ่ือใหตลาดทุนไทยมีความมั่นคง ย่ังยืน และสามารถแขงขัน

ในระดับสากลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรายงานพรอมทั้งขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมตใิหสงรายงานพรอมท้ังขอเสนอแนะดังกลาวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตอไป 
 

 
 ผลการพิจารณา 

  คณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรม ขอเลื่อนการพิจารณาไปเปน
วันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๘   
 
 (๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา                                (ไมมี) 
 
 (๖) เรื่องท่ีเสนอใหม                          จำนวน  ๓  เรื่อง 
  

 
 ผลการพิจารณา 
  ผูเสนอขอเล่ือนการพิจารณาไปเปนวันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๘   
 

           ๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสงเสริมใหผูประกอบการธุรกิจท่ีพัก
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่มิใชโรงแรมใหไดรับใบอนุญาตเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
กรณีศึกษา : จังหวัดภูเก็ต 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชยและการอุตสาหกรรมพิจารณาเสรจ็แลว 

   ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาแนวทางการเสริมสราง
ความม่ันคงและความปลอดภัยทางอาหาร 
(นางสาวนิชาภา  สุวรรณนาค เปนผูเสนอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ๓๔ - 

เอกสารฉบับน้ีเปนเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
สำหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดำเนินการเผยแพรเมื่อท่ีประชุมวุฒิสภาไดรับรองแลว 

 
 ผลการพิจารณา 
  ผูเสนอขอเล่ือนการพิจารณาไปเปนวันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๘   
 

 
 ผลการพิจารณา 
  ผูเสนอขอเล่ือนการพิจารณาไปเปนวันอังคารท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๘   
 

เลิกประชุม เวลา ๒๑.๑๕ นาิกา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนักการประชุม 
สำนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

   ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหา
และควบคุมการเปดสถานศึกษาผิดกฎหมายของคนตางดาวในประเทศไทย 
(นายปริญญา  วงษเชิดขวัญ เปนผูเสนอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

 

   ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติใหวุฒิสภาพิจารณาปญหาการบริหารงาน
ของสำนักงานประกันสังคม 
(นางสาวนันทนา  นันทวโรภาส เปนผูเสนอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  
   

 


